

โครงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประเด็นที่ 9 ห้องเรียนในฝัน

1 – 31 ตุลาคม 2555



บทสรุปผู้บริหาร

ห้องเรียนในฝัน

ห้องเรียน คือสภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะมีผลในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ห้องเรียนที่ดีจะต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งควรมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ห้องเรียนในฝันของแต่ละคนก็จะมีรูปแบบที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป GotoKnow และ สรอ. (EGA) จึงได้ร่วมมือกันกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของประเทศ เป็นประเด็นที่เก๋จิ้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555 โดยขอเชิญสมาชิก GotoKnow บอกเล่าแนวคิดและประสบการณ์เรื่อง “ห้องเรียนในฝัน” ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

ลักษณะของห้องเรียนในฝัน

ห้องเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้เรียน ดังนั้นลักษณะของห้องเรียนที่ดี ที่เป็นห้องเรียนในฝันของใครหลายคน มีลักษณะต่างๆ ดังนี้

ห้องเรียนไม่ควรจัดการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่นักเรียนควรได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย อาจเป็นห้องที่ไร้พื้นที่ แต่มีชีวิต และจิตวิญญาณ มีความอบอุ่นจากคุณครูที่มีจิตเมตตาต่อลูกศิษย์อย่างแท้จริง นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นห้องเรียนที่ได้เรียนรู้แล้วนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ห้องเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

ห้องเรียนควรมีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ครูผู้สอนเป็นเหมือนทั้งผู้ให้ความรู้ ความรัก สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนที่ดี มีการเน้นปฏิบัติและการฝึกฝนให้ใช้โสตประสาททั้งหมดเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์มากกว่าศึกษาในตำรา

นักเรียนและครูเรียนรู้ร่วมกัน มีชุมชน สังคมและโลกทั้งใบให้ได้เรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้ การเรียนรู้สร้างทักษะชีวิตที่เข้มแข็งให้เขาอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีปัญญาและมั่นใจ

มีการนำโลกวิชาการ ประสานกับโลกวิชาชีพ เสริมด้วยวิชาคน เน้นทั้งความรู้ ความคิดและความจำ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับความแตกต่างนั้นได้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้และคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุมมองที่แตกต่างของห้องเรียนในฝัน

สถานภาพของบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมมีมุมมองของห้องเรียนในฝันของตนที่แตกต่างกัน ดังนี้

- 1) ห้องเรียนในฝันของรัฐบาลเป็นห้องเรียนที่มีความทันสมัย เทียบพร้อมไปด้วยครูที่มีความสามารถ นักเรียนที่โดดเด่น ผู้บริหารที่ทุ่มเท ชุมชนที่เทียบพร้อม
- 2) ห้องเรียนในฝันของผู้บริหารโรงเรียนเป็นห้องเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ออกมาเล่นพ่่านนอกห้อง ครูสอนได้ดีโดยดูจากผลคะแนน ONET NT PAT GAT สถิติเรียนต่อ และรางวัลต่างๆ มากมาย
- 3) ห้องเรียนในฝันของครูเป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนเรียบร้อย ตอบคำถาม ทำแบบฝึกได้ชัดเจน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ทำผลงานได้สุดยอด พาไปประกวดหรือแข่งที่ไหนก็ได้รางวัล
- 4) ห้องเรียนในฝันของแม่บ้าน/นักรบ เป็นห้องเรียนที่สะอาด นักเรียนให้ความเคารพ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 5) ห้องเรียนในฝันของผู้ปกครองเป็นห้องเรียนที่ทำให้ลูกเขาดีขึ้น ทำให้ลูกเขาไปต่อในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือที่ทำงานที่ดีๆ ได้
- 6) ห้องเรียนในฝันของนักเรียนเป็นห้องเรียนที่ครูต้องเข้าใจเขา ให้ความสำคัญแก่เขา ยอมรับเขา ให้กำลังใจเขา ช่วยเหลือเขาบ้างแต่ไม่ตามใจเขาตลอด ครูมีความยุติธรรม

สะพานเชื่อมห้องเรียนในฝัน

3 ข เป็นสะพานเชื่อมห้องเรียนในฝัน ดังนี้

ข แรก คือ ข ชอบ ในสิ่งที่จะเรียน ชอบในสิ่งที่เคยเรียน และ ชอบในสิ่งที่จะรู้

ข ซัพ คือวิชาชีพ ที่เป็นอาชีพที่สุจริต วิชาที่เมื่อเขาอยู่ในห้องเรียนในฝัน สร้างสรรค์ ไปสู่สิ่ง “ที่ชอบ” ไม่ได้หลอก หรือ เชิญชวน ให้มาเรียน ในสิ่งที่ไม่ชอบดั่งนั้น กว่าจะเกิด ห้องเรียนในฝัน ต้องสานฝัน เรียนรู้ร่วมกันครู และ ศิษย์ ต้องเรียนรู้ร่วมกัน

ข ชีวิต เมื่อเราชอบ สามารถเรียนวิชาชีพ ได้อย่าง รู้รอบ รู้ลึก และ รู้ที่จะเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เรียกว่า Learn How To Learn เพลินที่จะเรียน เรียน และ เรียน

3 ข ชอบ ซัพ ชีวิต ต้องมี ครูเพื่อศิษย์ เป็น สะพาน เชื่อมรอยต่อ ร้อยเรียงไม่ให้เกิด รอยต่อ ร่องที่ผู้จากการไม่ดูแล ละเลย ครู เจ้าหน้าที่ ต้องเชื่อมเป็นสะพาน ทางเดินแห่ง ชีวิตที่มั่นคง

กล่าวได้ว่า ห้องเรียนในฝันคือ ห้องที่ทั้งครูและเด็กจัดการเรียนการสอนกันอย่างมีความสุข ได้ความรู้ และเกิดความรักในการเรียนการสอน ซึ่งห้องเรียนในฝันจะเกิดขึ้นอยู่กับผู้บริหาร คุณครู และความพร้อมของห้องเรียน บทเรียน สื่อการสอน และอุปกรณ์การเรียน ห้องเรียนในฝัน ไม่ว่าจะระดับชั้นไหน ต้องสามารถทำให้ผู้เรียนมีความสุข และรักที่จะเรียน เมื่อเรียนแล้วได้ความรู้ คู่ความดี มีคุณธรรม นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

สถิติของรายการบันทึกทั้งหมดที่ได้คำสำคัญ “ห้องเรียนในฝัน”

- จำนวนบันทึก รวม 152 รายการ
- จำนวนการอ่าน รวม 27,412 ครั้ง
- จำนวนการให้ดอกไม้ (ให้ความชอบ) รวม 1,922 ครั้ง
- จำนวนความคิดเห็น รวม 1,325 รายการ

บทสรุปจากเนื้อหา

ห้องเรียนในฝัน

ห้องเรียน คือสภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะมีผลในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ห้องเรียนที่ดีจะต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งควรมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ห้องเรียนในฝันของแต่ละคนก็จะมีทั้งรูปแบบที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป GotoKnow และ สรอ. (EGA) จึงได้ร่วมมือกันกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของประเทศ เป็นประเด็นที่เก๋ำขึ้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2555 โดยขอเชิญสมาชิก GotoKnow บอกเล่าแนวคิดและประสบการณ์เรื่อง “ห้องเรียนในฝัน” ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

ลักษณะของห้องเรียนในฝัน

ห้องเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้เรียน ดังนั้นลักษณะของห้องเรียนที่ดี ที่เป็นห้องเรียนในฝันของใครหลายคน มีลักษณะต่างๆ ดังนี้

ชัยรัช ปลิวมา กล่าวว่าห้องเรียนไม่ควรจัดการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่นักเรียนควรได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย ดังนั้นโรงเรียนและคุณครูจึงต้องมีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ เพื่อสืบสานความเป็นไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยในด้านต่างๆ เป็นการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน มีอิสระในการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการคิด ศิลปะ ดนตรี กีฬา การฝึกฝนอนามัยส่วนบุคคล ฝึกความสะอาด เป็นระเบียบ ความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายต้องทำให้สำเร็จผ่านความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ที่เรียกว่า “บวร” อย่างจริงจัง

ทิมดาบ กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันคือห้องที่ไร้พื้นที่ แต่มีชีวิต และจิตวิญญาณ

เพชร พรหมสุตร์ กล่าวว่า หากเปลี่ยนแนวทาง เปลี่ยนความเชื่อ โอกาสของการประสบความสำเร็จอาจจะดีขึ้นก็ได้ด้วยหลักการพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ถูกต้อง หากคนไทยเข้าใจลึกเป็นสังคมพึ่งพาแบบไม่มีเหตุผลอย่างปัจจุบันทุกอย่างก็จะวิ่งไปอย่างเป็นธรรมชาติ

RITTICHAJ กล่าวว่า ห้องเรียนไม่จำเป็นต้องโอ้อวดหรูหรา ขอเพียงให้มีความอบอุ่นจากคุณครูที่มีจิตเมตตาต่อลูกศิษย์อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของลูกๆ นักเรียนทั้งหลาย ไม่ใช่เป็นเพียงเรือจ้าง ที่พาลูกค้าส่งถึงฝั่งแล้วก็รับจ้าง หมกตื้นซึ่งเยื่อใย ห้องเรียนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำสอนที่ถูกต้องในศาสนาที่ตนและครอบครัวนับถือ เมื่อนักเรียนสนใจศาสนาจะทำให้ห่างไกลจากสิ่งชั่วร้าย ห้องเรียนให้ฝัน ครูให้ความรักต่อนักเรียนด้วยความจริงใจและเด็กมีศรัทธาในความดี เพียงเท่านั้นห้องเรียนจะเป็นโรงเรียนบ่มเพาะ อนาคตของชาติไทยเป็นอย่างดี

ชัยรัช ปลิวมา กล่าวว่า ห้องเรียนในฝัน น่าจะเป็นห้องเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นห้องเรียนที่ได้เรียนรู้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้ ห้องเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ห้องเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

ผศ. ดร. สิริวิษณุ เตชะเจษฎารังษี กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันอยู่ในใจ สุข ทุกข์ หรือ เสรี นั่นเป็นบทเรียน คุณครูคือสติ แทนการอ่าน เขียน ซึ่งเร่งความเพียรเรียนรู้ในธรรมวิชญธรรม

ดร. อุทัย เอกสะพัง กล่าวถึงลักษณะของห้องเรียนในฝัน

- 1) ห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนงควั่นจากการทำทารุณโหดร้ายใดใด ด้วยการฝึกจิตใจไม่คิดริษยาเคียดแค้นชิงชังไม่รังแกทั้งคนสัตว์สิ่งของที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
- 2) ห้องเรียนที่สอนให้นักเรียนมีจิตใจรักขอบพื่อใจในสิ่งของที่ เป็นของตน
- 3) ห้องเรียนที่สอนให้นักเรียนรู้จักมีความรักเดียวใจเดียวมีความเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา
- 4) ห้องเรียนที่สอนให้ผู้เรียนรักษาคำสัตย์คำจริงไม่พูดจาโกหกหลอกลวง เป็นห้องเรียนแห่งสัจจะมีความจริงใจต่อกันและกัน
- 5) ห้องเรียนที่สอนให้นักเรียนรู้จักงควั่นจากสิ่งของมีนเมา ไม่เสพไม่ทดลองสิ่งที่ทำลายสติปัญญาของตนเอง ไม่เกี่ยวข้องไม่ข้องแวะในสิ่งเสพติดทั้งหลายที่เป็นบ่อนทำลายตนเองและทำลายสังคมประเทศชาติ

ครูอ้อย แซ่เฮ กล่าวว่า องค์กรปกครอง หรือสิ่งแวดล้อม ของห้องเรียนในฝัน ต้องมีความอบอุ่นจากการแสดงออกของครูผู้สอน อบอุ่นเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน มีความสุขทุกครั้งที่เขาเข้ามาเรียน สนุกสนานมีรอยยิ้มเสมอที่เรียนรู้ไปด้วยกัน ห้องเรียนในฝันที่จะต้องผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ทั้งมีความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่างทั้งด้านความคิด การพูดและการปฏิบัติ มีคุณสมบัติที่ดีที่สังคมต้องการที่มีแนวความคิดว่า เพื่อส่วนรวมก่อนที่จะมาถึงตัวเอง นั่นคือนักเรียนต้องมีจิตสาธารณะ รักชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล หมู่คณะและประเทศชาติ

จำลอง สุวรรณเรือง กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนๆ กับคุณครูห้อง ป.5/2 ใช้กระบวนการหลายอย่าง ซึ่งส่วนมากคุณครูจะเน้นให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมเรียนรู้ร่วมกัน มีการทำงานร่วมกัน ฝึกฝนให้รู้ใช้เทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระและความรับผิดชอบ โดยคุณครูเป็นเพียงผู้กระตุ้น ชั่วเข้า ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น

วราภรณ์ ดอกไม้ ธรรมชาติยศกุล กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันต้องเปิดใจเรียนรู้ไม่อยู่นิ่งเพื่อก้าวเข้าสู่วิถีเส้นทางจริงโดยไม่ทิ้งคุณค่าความเป็นคน รู้จักใช้ชีวิตอย่างเพียงพอเรียบง่าย รู้ฝึกฝนคิดชอบ เปิดหูตาให้ถึงธรรมชาติ ไม่เป็นทาสวัตถุและมีจุดยืนอย่างฉลาด

พันเทพ กุ่นอก กล่าวว่า การเรียนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่10-20 คนไปจนถึง 40-60 คนต่อหนึ่งห้องเรียน ผู้เขียนมองว่าไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก(เรียนรู้) ห้องเรียนที่ดีควรมีความยืดหยุ่น มีความเป็นอิสระ กล่าวคือ เด็กสามารถทำอะไรก็ได้ในห้องเรียนตามความเหมาะสมของบริบทในสถานการณ์ เรียนรู้ได้จากทุกสิ่งที่เด็กสามารถค้นพบได้ด้วยตนเอง

รัตน์ดา เลิศวิชัย กล่าวว่า “ถ้าฝันว่ากำลังเรียนอยู่ ก็นั่นแหละ ห้องเรียนในฝัน”

วิภาวดี ต่อวงษ์ กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันที่คิดว่าจะทำให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข คือ ผู้สอนมีความสุขในการออกแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้สอนคำนึงถึงทุกคนว่ามีความแตกต่าง และการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

ชัยรัช ปลิวมา กล่าวว่า คุณครูและนักเรียนจะต้องร่วมมือกันวางแผนนำเสนอผลการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระย่อยให้ครบถ้วน โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นที่ปรึกษาพร้อมนำเสนอประเมินและวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ามาผสานกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน คุณครูและนักเรียนมีการวางแผนนำเสนอเชิงบูรณาการขึ้นมา ห้องเรียนบูรณาการในฝันคงไม่ไกลเกินเอื้อม

Krutoom กล่าวว่า อยากให้ครูเปิดห้องเรียนที่มีทุกอย่างเป็นเหมือนตลาด มีความรู้จัดวางลงในห้องเรียนที่ไม่มีประตู ไม่มีหน้าต่าง และไร้ขอบเขต ที่สำคัญเด็กต้องมีตัวช่วยเพื่อจะทะลุในทักษะการดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ได้ นอกจากนี้สิ่งที่อยากได้ คือสื่ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่า กระดานอัจฉริยะ สื่อออนไลน์ความเร็วสูง ห้องเรียนที่เพียงพอ ครูมีคุณภาพ มีแรงบันดาลใจ สอนน้อยลงแต่เรียนรู้กับเด็กให้มากขึ้น และที่สำคัญความพร้อมของครอบครัวเด็กนั้นต้องมี บัจฉยดี และทำให้มีตลอดเวลาเพื่อเด็กจะไม่อดอยาก และไม่หิวเวลาติดปีกไปในห้องเรียนออนไลน์ **“ห้องเรียนไร้ขอบเขต”**

เลียว อลุซล กล่าวว่ อาจารย์ไม่ใช่เพียงอาจารย์ แต่เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ สอนน้อย เรียนรู้มาก ทุกวิชาล้วนอยู่บนฐานการดำเนินชีวิตในการงาน และชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ ความรู้ คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวนักศึกษาเอง หาใช่ในตัวอาจารย์

แก้ว..อุบล กล่าวว่ ในบางสถานที่อาจปล่อยให้เด็กได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ครูพานักเรียนเยี่ยมชมสถานที่สวยงามและเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเขา ความสดใสของนักเรียน พร้อมอากาศบริสุทธิ์ นักเรียนจะได้สัมผัสแหล่งธรรมชาติของบ้านเมืองตนเองที่นักเรียนเข้าถึงได้ไม่ไกลจากโรงเรียน

Sila Phu-Chaya กล่าวว่ ลักษณะของห้องเรียนในฝัน

1) ห้องเรียนตามสภาพความเป็นจริงที่เหมาะสมควรมีรูปแบบ (form) มีอาณาบริเวณ (boundary) มีครู มีนักเรียน มีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ครูผู้สอนเป็นเหมือนทั้งผู้ให้ความรู้ ความรัก สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนที่ดี มีการเน้นปฏิบัติและการฝึกฝนให้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมประสบการณ์มากกว่าศึกษาในตำรา

2) ห้องเรียนรู้ในความหมายนี้คือ โลกภายในของผู้เรียนรู้ที่ได้สัมผัสความจริงจากการตีความของตนเอง (Truth is interpretation) ห้องเรียนรู้ที่ตกผลึกภายใน ไม่ว่าจะเวลาใด ที่ไหน กับใครก็คือห้องเรียนรู้

3) “เวลา/โอกาส” เวลาใดเวลาหนึ่งหรือโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำมาบรรจบพบกัน “กัลยาณมิตร” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคนมารวมตัวกัน อาจจะเป็นครู นักเรียน เพื่อนฝูงที่มาพบกัน ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความรักที่เอื้อต่อการเรียนรู้

Dr. Ple กล่าวว่ การเรียน “ในห้องเรียนในฝัน” อาจจะไม่ใช่ “เป็นห้องเรียน สี่เหลี่ยม” แต่เป็นห้องเรียนที่ “ไม่ต้องเป็นรูปธรรม” เหมือนสมัยก่อน ขณะนี้ “ห้องเรียนเปลี่ยนไป” ตาม “Time-Space-Person”

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ กล่าวว่ ฝันอยากสอนนักเรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้มากกว่าที่จะสอนให้รู้เนื้อหา ฝันอยากเห็นนักเรียนทุกคนอ่าน reading assignments หรือดู clip VDOs มาก่อนล่วงหน้า เพื่อลดเวลาในการ lecture ลง ฝันอยากบอกเล่าประสบการณ์ที่ตนเองมีมากกว่าสอนเนื้อหาในหนังสือ ฝันอยากได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเรียนมากกว่าที่ครูจะพูดอยู่ฝ่ายเดียว ฝันอยากเห็นห้องเรียนมีความสนุกสนาน นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ ฝันอยากให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี เพราะความรู้ที่เด็กไทยเข้าถึงได้ถูกจำกัดด้วยทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

เมตตาธรรม กล่าวว่ “ห้องเรียนในฝัน” คือ ห้องเรียนที่เป็นการค้นหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติของผู้เรียน ที่เริ่มจากความชอบของตน เพราะหากเริ่มจากสิ่งที่คุณเองชอบแล้ว การเรียนรู้ย่อมเกิดผลดีอย่าง

ยั่งยืนและต่อเนื่องทำให้เห็นว่าห้องเรียนกับการใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่ได้แตกต่างกันที่ส่วนแต่เริ่มต้นการเรียนรู้จากสิ่งที่แต่ละคนเห็นว่าง่าย และทำได้ หรือชอบไปสู่สิ่งที่ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

Mrs. supattra pooh uppanisakorn กล่าวว่า ต้องมาเรียนในพื้นที่จริง หรือที่หลายคนชอบเรียกว่า ต้องมาเรียนที่หน้างาน ห้องเรียนแห่งนี้มีครูผู้สอนที่หลากหลายทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา ที่ไม่ต้องรับสมัคร แต่เขาสอนให้ด้วยกุศลจิตเป็นแท้ หากเรียกทางพุทธะ เรียกได้ว่าเป็น “ทาน” ทางปัญญาที่แท้จริง กล่าวคือ แม่ห้อง ICU จะเป็นที่รักษาชีวิตคน แต่ที่นี้คือห้องเรียนในฝัน ที่ทำให้เกิดได้ในทุก ICU ของประเทศไทย

ลมอ โสภ กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันควรมีผู้คนเข้าออกมากหลากหลายอาชีพ ทั้งครู นักเรียน และอาชีพอื่นๆ มากมาย หลากหลายเชื้อชาติ ภายในห้อง มีการนั่งแบ่งกลุ่มกันสนทนา พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน แต่ละกลุ่มมีคนคละกันไป มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ความสนใจ ทุกคนล้วนแต่ผู้รู้ที่มาถ่ายทอดวิชาความรู้กัน เหมือนดั่งเป็นตลาดนัดความรู้

นาย ชัยรัช ปลิวมา กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ ที่อยากเห็น คุณครูทุกท่านนำไปจัดให้ลูกศิษย์ การบูรณาการกิจกรรมสาระสังคมศึกษา กับสาระอื่นๆ พร้อมกระบวนการวิธี ทางประวัติศาสตร์ ที่จะได้กลิ่นอายของการเรียนรู้จากสถานที่จริง ทักษะชีวิตและประสบการณ์ มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว

Mr_Jod กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันของผู้เขียนสถานที่ทุกที่ คือห้องเรียน โลกทั้ง โลกคือห้องเรียน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าที่ไหนก็สามารถเข้าเรียนได้ อยากให้เป็นแบบนี้

อภิรักษ์ สีตันต์ กล่าวว่า ห้องเรียนที่นักเรียนและครูมีความสุขห้องเรียนในฝันของฉันคือ โลกใบนี้ ไม่ต้องมีห้องเรียน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีคุณครูที่มีความสุขคอยแนะนำให้คำปรึกษาหลังจากได้สอนวิธีการค้นคว้าหาความรู้ นักเรียนและครูเรียนรู้ร่วมกัน มีชุมชน สังคมและโลกทั้งใบให้ได้เรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้ การเรียนรู้สร้างทักษะชีวิตที่เข้มแข็งให้เขาอยู่ในโลกใบนี้ อย่างมีปัญญาและมั่นใจ

วราวัลย์ คำดี กล่าวว่า อยากมีห้องเรียนแบบอิสระ ไม่อยากจมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ ที่แสนจะน่าเบื่อ เวลาอยากเรียนรู้อะไรก็ขอให้มันตอบสนอง โดยไม่ตะกายฝืนจนเกินไป

ครุณัด กล่าวว่า ห้องเรียนที่มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่หลากหลาย ภายในห้องโปร่งสบาย มีอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนพอเหมาะพอควร ในขณะที่เดียวกัน เราคงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แต่ภายในโรงเรียนเท่านั้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสภาพจริง โดยนำไปศึกษานอกสถานที่ได้ อยากให้มีครูที่เป็น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนหรือพานักเรียนไปเรียนสถานการณ์จริงบ้าง เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ คืออยากเรียนรู้ อะไรก็ไปดูของจริงเลย

แสงแห่งความดี กล่าวว่า ถ้าหากโรงเรียนคล้ายบ้าน เพราะเรามีความสุข เมื่อได้อยู่บ้าน ไม่ว่าจะป็น มุมไหนของบ้าน จะร้อน จะฝน จะหนาว ก็รู้สึกคุ้นเคย เชื่อมั่นแล้วถ้าทำโรงเรียนให้คล้ายบ้าน คงจะน่าอยู่ ลูกคงเรียนอย่างมีความสุข คิด พูด ทำ ก็ออกมาจากจิต กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าทำ คุ้นเคย ปรับตัวได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็ว เพื่อน ๆ คือ พี่น้อง กัน ครูประจำชั้น เปรียบเหมือนพ่อและแม่

ณัฐพงษ์ ถาวรานนท์ กล่าวว่าห้องเรียนในฝันควรมี

1) สถานที่ภายในโรงเรียนร่มรื่น มีลมพัดเย็นสบาย มีอาคารสถานที่จำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ อาคารเรียน ห้องสมุด สนามกีฬา ห้องน้ำ โรงอาหาร โดยแบ่งเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียน

2) หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน ในฐานะผู้ไม่เชี่ยวชาญด้านวงการศึกษา ฝันว่าอยากให้มีคุณครูผู้เป็นต้นแบบที่มาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มาถ่ายทอดเรื่องราวให้นักเรียนฟังบ่อยๆ อยากให้การเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก และที่สำคัญต้องสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ การเสียสละ และปลูกฝังการทำงานเป็นทีม รวมทั้งสอดแทรกธรรม แก่คิด คุณธรรมเข้าไปในทุกๆการเรียนรู้อ

3) มีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้สึกเป็นส่วนร่วม และรักสถานที่ที่ให้ความรู้

ชัยรัช ปลิวมา กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศึกษานิเทศก์กับครูร่วมกัน พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนา

Nmintra ห้องเรียนในฝันในกรณีที่เราจำต้องเรียนในห้องเรียน เราอาจปรับห้องเรียนให้เป็นห้องเพื่อการเรียนจริงๆ ได้ ในกรณีที่ว่านั้น หมายถึง แม้จะไม่มีอาจารย์อยู่ในชั้นเรียน เราก็สามารถเปิดชั้นเรียนได้ แม้ไฟจะดับ เราก็สามารถอยู่กับมันได้ หากเราคิดว่าห้องโหลคือการขบถถ่ายของเสีย และเราไม่ได้ยึดติดว่า ความรู้จะมีอยู่ในเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้น คือห้องเรียนเพื่อผู้เรียนได้เรียนร่วมกันจากตัวตนที่แตกต่าง

ปัทมา โคมุทบุตร กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันคือ “รอยยิ้มที่ผู้สอนมีตลอดเวลา”

สันติสุข สันติศาสนสุข กล่าวว่า ไม่ใช่ห้อง สีเหลือง ใหม่เอี่ยมอ่องครูแค่อย แบ่งกลุ่ม ให้ทำงาน ไม่ใช่ห้อง ต้องห้าม มากความหมายจับต้องสิ่ง ไฉไม่ไฉ่ กลัวเก่าซ้ำ

จรัส จันทนาวิวัฒน์ กล่าวว่า ห้องเรียนในฝัน คือ โลกวิชาการ ประสานกับโลกวิชาชีพ เสริมด้วยวิชาคน นักศึกษาที่ผ่านห้องเรียนของเรา แน่นปึกด้วยความรู้ ความคิดและความจำ จะขาดก็แต่โลกความจริง

อีกเล็กน้อยเท่านั้นห้องเรียนของเราและเพื่อน กลายเป็นเหมือนตลาดนัด ทุกคนรู้ก่อนว่าจะมาซื้อหาสินค้าอะไร แม่ค้าพ่อค้ามาที่โมง ตลาดเปิด/ปิดที่โมง เมื่อมาถึงแล้ว ก็มาลอง มาชม มาชิม แล้วก็ซื้อหาก่อนตลาดจะวายไปอย่างรวดเร็ว เป็นห้องที่ทุกคนมาด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากกันและกัน ทุกคนมาซื้อ-มาขาย เงินทองหมุนวนสารพัด ตลอดเวลาจนกระทั่งตลาดวาย หลังจากนั้นทุกคนก็จะกลับไป เพื่อเตรียมตัวของตัว เตรียมสินค้าของตัวเอง เพื่อกลับมาขาย มาซื้อกันใหม่ในวันพรุ่ง

Nmintra กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันจะต้องไม่ถูกจำกัดด้วยความรู้และบริบทแบบเดิม เป็นนิสสภาพในการแสวงหาความรู้ ห้องเรียนในฝันคือห้องเรียนที่ไร้ฝาผนัง เป็นโลกกว้างทั้งโลกคือความเป็นตัวตนที่อิสระ และโลกคือสภาพรอบตัวจากที่เราขึ้นอยู่กับโลกออกไปกว่าที่เราจะคิดถึงและเดินทางไปได้ แต่เราคงเรียนรู้ได้เฉพาะในความสามารถที่เราพอจะรู้ได้เท่านั้น สรรพสิ่งจึงเป็นครูอาจารย์ของเราได้ โดยที่สุดความเป็นโลกของตัวเรานั้นเองคือครูอาจารย์ที่ใกล้ชิดที่สุด ที่จะคอยสั่งสอนตักเตือนแนะนำพร่ำสาหนียกให้เกิดการเรียนรู้และบรรลุถึงความรู้ ซึ่งคือการจัดการความรู้ในตน โดยอิงอาศัยความรู้นอกตัวและในตัวผสานกัน ซึ่งคือความไม่มีสถาบัน ชั้น ระบบ ระดับในเชิงสังคมเข้ามาเป็นเงื่อนไขให้แปลกแยก สรรพสิ่งจึงมีความหมาย

เดชา กล่าวว่า ห้องเรียนยุคใหม่ที่อยากให้ประเทศไทยมีคือ “ห้องเรียนประชาชน” มีไว้สำหรับแรงงานที่ไม่ใช่พนักงาน ไร่รองรับผู้เรียนที่ไม่จำกัดอายุ คือไม่จำกัดสถานที่เรียน เรียนจากความเป็นจริงของธรรมชาติ เรียนจากวิถีชีวิตจริงๆ ของทุกๆ สิ่งที่ยากเรียน เรียนจากนักวิชาการให้ความรู้ การเข้าห้องเรียนที่ไหนเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องเป็นสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องที่จะเรียนรู้ได้ โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่อบรมแล้วคอยบรรยายให้คำแนะนำตามเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่จำกัดกลุ่มคนผู้เรียนเหมือนกับการจัดการแสดงเป็นรอบๆ เพื่อให้ความรู้ตามที่ผู้เรียนต้องการของแต่ละหลักสูตรสำหรับหลักสูตรในห้องเรียนปกติ ที่จะต้องกำหนดให้ตามช่วงชั้นนั้นยังคงต้องมีต่อไปตามปกติเหมือนเดิมเพื่อวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ก้าวไปสู่นักวิชาการ หรือนักปฏิบัติที่ต้องใช้คุณวุฒิเป็นตัวเบิกทางในอาชีพ ตามสถานะความรู้ที่ทางราชการกำหนด เช่นเดิม ในการพัฒนาประเทศต่อไปให้เจริญยิ่งขึ้นไป พร้อมกับได้แรงงานที่มีคุณภาพจากห้องเรียนประชาชน

ภูสุภา กล่าวว่า จดหมายจากพ่อ แม่ ถึงลูก เปรียบเสมือนห้องเรียนในฝันห้องหนึ่ง

ทวีศักดิ์ ภูชัย กล่าวว่า ห้องเรียนที่สนองความต้องการของนักเรียน ทุกคนต้องให้เกิดดิซึ่งกันและกัน มีความยุติธรรมภายในห้อง ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เลิศหรูอลังการ แต่เด็กๆ สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ได้ ห้องเรียนนี้ต้องบริหารทุกอย่างภายใต้ข้อจำกัดได้ และห้องเรียนนี้จะเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีคำว่า “**ศรัทธาในวิชาชีพครู**” ที่มาจากตัวครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ชุมชน และรัฐบาล

จรัส จันทนาวิวัฒน์ กล่าวว่า โรงเรียน เป็นกับดักใหญ่สำหรับเด็ก พอถึงวัยรุ่นมีเรื่องประทับใจมากมาย เพื่อน ครู วัตรกรรมประหลาดเกิดขึ้นมากมาย ห้องเรียนเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิต แต่เป็นช่วงซ้ำ ๆ

ทุกวัน เป็นเวลานับเดือนนับปี ห้องเรียนในฝัน ต้องเป็นฝันที่ชัด ๆ นับเดือนนับปี จะเข้าใจความฝันนี้ได้ต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของชีวิตที่ชัด ๆ นับเดือนนับปี นี้ให้ถ่องแท้ ถ้าฝันเป็นจริงอยากให้ห้องเรียนเป็นห้อง “เรียน” จริง ๆ ไม่ใช่ห้องทดลองของใคร

ครูจ๊ะเอ๋ กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันของครูจ๊ะเอ๋ ไม่ได้ต้องการอุปกรณ์พิเศษอะไรมากมาย นอกจาก “ใจ” และ “ความพร้อม” ของทั้งครูและนักเรียนเท่านั้นพอ

ดร. อุทัย เอกสะพัง กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันควรมีห้องต่างๆ ดังนี้ ห้องที่ 1 เป็นห้องที่พัฒนาศักยภาพทางสายตา ภายในห้องนี้ล้วนมีแต่สิ่งที่ดูแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจ ห้องที่ 2 เป็นห้องที่พัฒนาศักยภาพทางหู ภายในห้องนี้ล้วนมีเสียงที่ไพเราะน่าสนใจฟัง ก่อให้เกิดปัญญามองเห็นสังขาร ห้องที่ 3 เป็นห้องที่พัฒนาศักยภาพทางจมูก ภายในห้องนี้ล้วนมีกลิ่นหอมเหมือนการหอมดอกไม้ป่าริชาตในสวนสวรรค์ซึ่งไม่มีความหอมของดอกไม้ใด ๆ เท่าเทียมได้ ห้องที่ 4 เป็นห้องที่พัฒนาศักยภาพทางลิ้น เด็ก ๆ ที่เข้ามาเรียนในห้องนี้ได้รู้รสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม โดยการสัมผัสจริง ห้องที่ 5 เป็นห้องที่พัฒนาศักยภาพทางกาย มีการกีฬาทุกชนิดที่นักเรียนชอบและเลือกลงเรียนได้ ใครชอบอย่างไร ก็เรียนรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งได้ ห้องที่ 6 เป็นห้องที่พัฒนาทางด้านจิตใจ ทำจิตใจให้สงบพบความสุขที่เกิดจากการทำดี ละเว้นชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส

เกรียงไกร เรือนน้อย กล่าวว่า ห้องเรียนต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูควรมีการกระตุ้นความสนใจโดยมีการใช้สื่อที่ทันสมัย สร้างสรรค์ อุปกรณ์ เทคโนโลยีครบครัน และห้องเรียนเย็นสบาย ไม่ร้อน นักเรียนจะมีความสุขกับการเรียน

ชัด บุญญา กล่าวว่า ห้องเรียนในฝัน ต้องเป็นห้องเรียนที่มีความสุขในการเรียน และความสุขในการสอน เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ครูตั้งใจจะสอน

ภูสุภา กล่าวว่า “ห้องเรียนในฝัน” คือทุกที่ ทุกเวลา กับครู ผู้เรียนและทุกเรื่องที่น่าสนใจ ณ ขณะนั้น

บุษยมาศ กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันที่ต้องการเห็น คือ ห้องเรียนที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน สะอาด มีการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล สำหรับภาษาอังกฤษก็ต้องมีการพูด - สอน อย่างน้อยควรจะต้อง 10 ครั้ง สำหรับคนที่เป็นครู ควรมีจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณของการเป็นครูที่แท้จริง รักลูกศิษย์อย่างจริงจัง ใส่ใจลูกศิษย์ให้มากๆ ไม่เลือกสอนแต่เด็กที่เรียนเก่งเป็นบางคน และสำหรับในยุคนี้ ห้องเรียนควรมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถสอนเด็กๆ ให้เรียนรู้และเป็นที่ เรียกว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้องมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ สื่อต่างๆ ให้มากกว่าปัจจุบัน สำหรับครูที่สอนก็ต้องเป็นด้าน IT ต้องรู้จริงเพื่อในอนาคตเด็กเหล่านี้จะได้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น

Tuknarak กล่าวว่า ห้องเรียนในฝัน ควรให้การปลูกฝังคุณธรรมเป็นเรื่องเด่นและสำคัญเป็นประการแรก มีการจัดการเรียนการสอนที่สอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง อยากให้การจัดการเรียนการสอน เป็นการเรียนเพื่อชีวิต ไม่ใช่เรียนเพื่อแข่งขัน หรือเรียนเพื่อทำคะแนนดีๆ หรือเรียนเพื่อจบอยากให้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อยากให้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่การห้ามไปเสียทุกอย่าง หรือไม่ใช่การส่งเสริมไปทุกอย่าง แต่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน อยากให้เหลือความเป็นโบราณไว้บ้าง เพราะที่ได้ดีจนทุกวันนี้ ก็คงไม่พ้นการเรียนการสอนแบบเดิม ที่ใช้ไม้เรียวบ้าง เพื่อปรามไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่สมควร ผู้เขียนเองเป็นเด็กที่เรียนดีมาตลอด ไม่เคยเกร แต่คิดว่าการใช้ไม้เรียวยังเป็นสิ่งจำเป็น แต่ต้องใช้ด้วยเหตุผลและความพอดี ห้องเรียนในฝัน อยากให้จัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ บ้าง เช่น การคัดลายมือ ไม่ควรละทิ้งอย่างยิ่ง การท่องสูตรคูณ หรือการท่องจำที่สำคัญต่างๆ แม้แต่การเรียนรู้วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ซึ่งทุกวันนี้จะหายไป

ชำนาญ เขื่อนแก้ว กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันคือ ห้องที่เด็กเรียนแล้วมีความสุข ได้ความรู้ และเกิดความรักที่จะเรียน ซึ่งห้องเรียนในฝันจะเกิดได้ขึ้นอยู่กับ คุณครู และความพร้อมของห้องเรียน บทเรียน สื่อการสอน และอุปกรณ์การเรียน ห้องเรียนในฝัน ไม่ว่าจะระดับชั้นไหน ต้องสามารถทำให้ผู้เรียนมีความสุข และรักที่จะเรียน เมื่อเรียนแล้วได้ความรู้ คู่ความคิด มีคุณธรรม นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สำคัญผลิตผลทางการศึกษา ถ้านั้นแต่ความรู้ ไม่คู่ความคิดและมีคุณธรรม สังคมนั้นจะวุ่นวายและไปไม่รอด เพราะจะมีแต่คนเก่งที่ใช้ความรู้ คอยหาแต่ผลประโยชน์ใส่ตน ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมว่าเป็นอย่างไร

นิมมานรดี กล่าวว่า ห้องเรียนเหมือนบ้าน มีครูเหมือนแม่ เป็นที่ที่เพาะบ่มปลูกฝังเด็กๆ ให้เป็นผู้ที่บอกสอนได้ ขอมรับการตักเตือนได้ มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนคุณภาพในวันข้างหน้า มีความพร้อมที่จะต่อสู้ในการดำเนินชีวิตตามศักยภาพของตน เรียนรู้อย่างเท่าทัน เหมาะสมกับวัย รู้กินเป็น รู้อยู่เป็นและรู้ใช้เงิน ไม่ว่าโลกนี้จะหมุนเร็วแค่ไหน เทคโนโลยีจะล้ำไปไกลเช่นไร แต่ครูก็ยังเป็นผู้ที่เพียรสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ให้กับนักเรียนอยู่ร่ำไป

ริมทะเลติดภูเขา กล่าวว่า ห้องเรียนในฝัน คิดว่าคงสนองตามความต้องการของทั้งผู้เรียนและผู้สอน ได้อย่างหลากหลาย คิดว่า ห้องเรียนแบบนี้คงจะดีไม่น้อย และตามความคิดของตัวเอง ห้องเรียนในฝันคงจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) สื่อในห้องเรียนต้องสามารถกระตุ้นความสนใจเรียนของนักเรียนได้ทุกสภาวะของความแตกต่าง
- 2) ห้องเรียนต้องมีความยืดหยุ่นได้อย่างหลากหลายต่อการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเน้นทักษะด้านการปฏิบัติ หรือทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ
- 3) เป็นห้องเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนได้ตามเนื้อหาสาระ
- 4) สื่ออุปกรณ์มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

- 5) อำนวยความสะดวกต่อการใช้สำหรับครูผู้สอน
- 6) การวัดและประเมินผลสามารถทำได้ทุกระยะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- 7) สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ทุกมิติ
- 8) อำนวยความสะดวกในเรื่องการสืบค้นข้อมูลได้ทุกสภาวะ และมีความเป็นเสถียรในเรื่องของระบบ

สุขสดีโส กล่าวว่า ต้องมีคุณครูที่เก่ง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระบบการเรียนมีการสอนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมทุกๆ วัน ไม่ใช่การนั่งเรียนและฟังคำสอนเป็นหลัก เครื่องมืออุปกรณ์ต้องสามารถสื่อการสอนให้รู้จักการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ การสร้างสังคมที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม การคิดถึงส่วนรวม ทันกับโลกปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ขจิต ฝอยทอง กล่าวว่า ห้องเรียนที่ผู้เขียนอยากได้

- 1) ไม่จำเป็นต้องมีอาคารเรียนแบบเป็นทางการ เรียนที่ไหน ก็ได้ เช่น ในทุ่งนา ป่า เขา ชุมชนหรือได้เรียนจากสถานที่จริง ได้ลงมือปฏิบัติจากเรื่องที่เรียนจริงๆ
- 2) ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะ เป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวก (facilitator) ให้ชั้นเรียน มีบรรยากาศของความเป็นมิตร ผู้เรียนรู้สึกว่ามีพื้นที่ปลอดภัย (comfort zone) ในการแสดงความคิดเห็น การพูดคุยกับเพื่อนๆ ร่วมชั้น การเรียนไม่มีการตัดสินชี้เป็นชี้ตาย ตัดสินถูกผิด การสอบไม่เป็นการสอบแบบแพ้คัดออก แต่เป็นการสอบว่าเพื่อพัฒนา ผู้เรียน ผู้เรียนทราบว่าตนเองได้พัฒนาไปมากน้อยแค่ไหน
- 3) ห้องเรียนที่ผู้เขียนอยากได้ อยากให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน มีผู้เรียนหลายวัย เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ที่จะทำความดีร่วมกัน มีจิตอาสา ร่วมกันครอบครัวมีการเรียนรู้ร่วมกัน ครอบครัวจะได้อบอุ่น
- 4) สถานที่เรียนไม่จำเป็นต้องเป็นห้องเรียน เป็นพื้นที่เปิดโล่งกว้างๆ สามารถจัดและปรับได้ตามสะดวก ใครอยากนอน เรียนก็เรียนได้ ใครอยากค้นคว้าพูดคุยกันก็ทำได้ทันที มีครูหรือผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้
- 5) ผู้เขียนอยากเห็นห้องเรียนที่มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมมาจากใจจริง ไม่ใช่การทำมาค้ากำไรแค่เพื่อให้ได้คะแนน
- 6) ห้องเรียนมีความเสมอภาคกันทั้งในชนบทและในเมือง มีครูอาจารย์ มีสื่อเทคโนโลยีเท่าเทียมกัน ผู้เขียนคิดว่าไม่มีสื่อ เทคโนโลยีอะไรที่แทนคุณครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูได้
- 7) ผู้เขียนอยากได้ห้องเรียน ที่สอนผู้เรียนไม่ลืมรากเหง้าหรือคำพิศของตนเอง มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง มีความสำนึกในการตอบแทนโดยการทำความดีให้ท้องถิ่นของตนเอง
- 8) ผู้เขียนอยากได้ห้องเรียนที่คุณครูสอนสนุก ใจดี ไม่น่าเบื่อ สอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ตั้งเคราะห์เรื่องที่เรียนได้ ไม่ใช่แค่เพียงตามความรู้หรือสอนตามชาติทางตะวันตกเพียงอย่างเดียว ต้องมี

ห้องเรียนที่สอนให้ผู้เรียนรักในท้องถิ่นรู้จักปรับความรู้ที่เจริญแล้วมาใช้ในท้องถิ่นของตน ไม่หลงคำโฆษณาของตะวันตก รู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี

9) ห้องเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่ออันหลากหลายมีแรงจูงใจในการเรียนของตนเอง รู้จักค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (long-life education) นอกจากนี้ยังมีความสุขในเรื่องที่ตนเองอยากเรียนรู้ด้วย

ธรรมหรรษา กล่าวว่า “ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาสันติภาพ” เราจึงเรียกห้องเรียนนี้ว่า “ห้องเรียนสันติภาพ” (Peaceful Classroom) การออกแบบห้องเรียนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการจัดองค์ประกอบใน 2 ประเด็นหลักคือ “อารมณ์” (Emotion) และ “ความประสมกลมกลืนของสิ่งต่างๆ ภายในห้องเรียนที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Jen กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับความต่างนั้นได้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เขาได้รู้และคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิสูจน์ กล่าวว่า ห้องเรียนในฝัน ที่ต้องการ ไม่ใช่ใหญ่โตโอฬาร แต่ต้องมีความทันสมัย เทคโนโลยีมีบริการอย่างทั่วถึง มีการสอนให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ รู้ถูก รู้ผิด รู้รักลึทธิ รู้ภัย ไม่ทิ้งวัฒนธรรม รู้จักน้อมนำมาประยุกต์ เรียนอย่างมีความสุข มีบรรยากาศที่น่าอยู่ สุขภาพอนามัยด้านร่างกายแข็งแรง สังคม อารมณ์พัฒนา ด้านสติปัญญาพัฒนาพร้อมกันไป เป็นคนเก่งดีมีสุข ทุกสิ่งสร้างสรรค์ เป็นห้องเรียนในฝันที่ผู้เขียนภูมิใจ

Noktalay กล่าวว่า ห้องเรียนในฝัน ด้านจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนต้องไม่เกินห้องละ 20 คน ห้องเรียนบางวิชาอาจจะเป็นที่สี่เหลี่ยมมีผนังห้อง แต่บางวิชาอาจอยู่กลางทุ่งนา หรือบางวิชาอาจจะอยู่ที่ตลาดสด คำว่าห้องเรียนต้องเปิดกว้างทุกสถานที่ที่สามารถจัดเป็นห้องเรียนได้หมด จำนวนคาบต่อวัน จะมีการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่เกินวันละ 6 คาบ เวลาที่เหลือเป็นเวลาแห่งการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ด้านครูผู้สอน ในรายวิชาพื้นฐานใช้ครูประจำการ (ครูประจำของโรงเรียนสอน) แต่ในรายวิชาเพิ่มเติมใช้วิทยากรในท้องถิ่น ผู้ปกครองที่มีความสามารถเฉพาะทาง ประชาชนชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรานั้นๆ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนควรเป็นแนวการสอนเชิงบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อมุ่งให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมขยายประสบการณ์ กิจกรรมนันทนาการ และสื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียน ควรมีหลากหลาย อีกทั้งการวัดและประเมินผลจะเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นสำคัญไม่ใช่การมุ่งเน้นการตัดสินผล

pa_daeng กล่าวถึงห้องเรียนในฝันว่า

- 1) ไม่อยากให้คุณครูคุนุก
 - 2) ไม่ว่าช่วงไหนของการเรียน อยากให้พาเด็กไปวัดให้มากๆ ให้คุ้นชินกับศาสนา จิตใจจะได้อ่อนโยน
 - 3) นักเรียนแต่ละห้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน โดยคุณครูเป็นตัวเชื่อม ลดการชิงดีชิงเด่นกัน
 - 4) เรียนศิลปะให้มาก ให้สวมองซึกขวาทำงานพอกๆ กับสวมองซึกซ้าย
 - 5) คุณครูต้องชื่นชมชื่นชอบนักเรียนเท่าเทียมกันทุกคน
 - 6) ใช้วิธีการสอนแบบให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการจดจำ
 - 7) อยากให้สนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอน เหมือนกันทั่วประเทศ และมองเห็นความเป็นอรรถประโยชน์ และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา
 - 8) อยากให้ห้องเรียนเป็นที่บ่มเพาะความดี โดยคุณครูเป็นคนดี เสียสละ เป็นฮีโร่ของเด็ก ปลอ่ยเด็กเป็นอิสระทางความคิดบ้าง
 - 9) อยากให้ห้องเรียนเป็นห้องที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ มีต้นไม้ มีการแยกขยะที่ถูกต้อง ห้องน้ำ ห้องอาหาร สะอาด โดยเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล
 - 10) ไม่ว่าจะทำเรียนคณะอะไร อยากให้จัดหลักสูตรที่ทำให้เกิดการเสียสละ การรู้จักให้ การอยู่ร่วมกันในสังคม การเห็นความสำคัญของเพื่อนมนุษย์ การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ได้
- เจี๊ญ กล่าวว่่า ห้องเรียนในฝัน หรือห้องเรียนที่มีความสุขนั้น เกิดขึ้นได้เพราะครู ผู้สอน (มากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์) ห้องเรียนในฝันจะมีจริง ต้องพัฒนาครู ในทางที่ถูกต้อง ส่วนอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เป็นเรื่องรอง

เพชร พรหมสุตร กล่าวว่่า “ห้องเรียนที่ก่อให้เกิดบรรยากาศอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้”

ลูกสายลม กล่าวว่่า อยากให้ห้องเรียนอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาที่ใหญ่โต คล้ายๆ ต้นสน แต่มีใบที่สามารถจะบังแสงอาทิตย์ เมื่อเวลาพระอาทิตย์โกรธ สามารถบังสายฝน เมื่อเวลาพระพิรุณทรงเสียใจ สามารถบังสายลม เมื่อเวลาพระพายกำลังสับสน และสามารถบังสายฟ้า เมื่อเวลานางเมฆขลากำลังหนีรามสูร

อาณาบริเวณนั้น จะต้องสามารถมองเห็นธรรมชาติได้ทั้งหมด โดยสามารถมองเห็นนาคราชผู้เป็นใหญ่ในหมูนาค สามารถมองเห็นพญาครุฑผู้เป็นใหญ่ในหมูปีกสี สามารถมองเห็นวาสุกีผู้เป็นใหญ่ในหมูงู และสามารถมองเห็นมังกรผู้เป็นใหญ่ในฝูงปลา

คุณครูผู้สอนนั้น อยากได้คุณครูที่คู่แต่ไม่คำว่าเด็ก อยากได้คุณครูที่ใจดี แต่เสียงดัง อยากได้คุณครูที่ขี้ม แต่หน้าโหด อยากได้คุณครูที่พูดน้อยแต่สอนเยอะ และอยากได้คุณครูที่เงียบแต่ดีเด็ก

เพื่อน ๆ ในห้องเรียนนั้น อยากให้เป็นผู้ชาย เมื่อเวลาแข่งกีฬาจะได้ลงเล่นด้วย อยากให้เป็นผู้หญิง เมื่อเวลาหิวข้าวจะได้ให้เพื่อนทำ อยากให้เป็นทอม เมื่อเวลาไม่สบายจะได้คอยดูแล และอยากให้เป็นกะเทย เมื่อเวลาเฉย ๆ จะได้อฮา

สุดท้ายฝัน กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันที่อยากเห็น และอยากให้ลูกที่รักได้ร่วมเรียน ใช้เวลาในการหาความรู้ การอบรมจากครูบาอาจารย์ นอกจากลูกก็จะได้รับวิชา วิทยาการแล้ว สิ่งที่ยอยากเห็น อยากให้ลูกได้รับจากห้องเรียนนี้ที่สุดคงหนีไม่พ้น “ความสุข” ที่ได้เล่าเรียนอยู่ในห้องที่แวดล้อมด้วยบรรยากาศสนุกสนาน มีสถานที่โล่งโปร่งสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป สื่อการเรียนการสอนกระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียน คุณครูผู้เมตตา โอบอ้อมอารีเปรียบมารดาอีกคนของลูก อยากเห็นทุกโรงเรียน ทุกสถานศึกษา มีห้องเรียนในฝันแบบนี้เป็นที่สุด

นิโอ..เบเกอร์ กล่าวว่า ห้องเรียนควรมีอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีในห้องเรียน ทั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ จอภาพ คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นควรมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการเรียนแต่ละรายวิชา เช่น วิชาประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสควรมีห้องเตรียมอาหาร ห้องทดสอบชิม วิชาเคมีอาหาร ควรมีเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานทางเคมี เช่น เครื่องวิเคราะห์เชื้อไข เครื่องวิเคราะห์โปรตีน เครื่องวิเคราะห์ไขมัน เป็นต้น

ผู้เรียนและผู้สอน ควรมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หากอยู่ในห้องเรียนก็ควรมีมารยาททางสังคมในการติดต่อสื่อสารกัน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนออกไปฝึกงาน สมัครงาน ติดต่อราชการ ได้แบบไม่อายใคร หากนอกเวลาเรียนก็มีการพูดคุยภาษาเด็ก ๆ ทั้งดารา นักร้อง แฟชั่น ให้ทันสมัยกันนิดหน่อย เพื่อผู้เรียนมีปัญหาที่มีความกล้ามาปรึกษาหารือกันบ้าง

ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระหายอยากรู้ เป็นที่ปรึกษาคอยแก้ไขปัญหายามที่ติดขัด ข้องใจในเรื่องที่ไปศึกษามา กระตุ้นให้ผู้เรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา กล้าคิดใหม่ทำใหม่

ผู้สอนควรประเมินผลเพื่อติดตามพัฒนาการผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม โดยผู้สอนประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินผลงานของผู้เรียน รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน ประเมินพัฒนาการผู้เรียน

คุณชาย 3 กล่าวว่า “ห้องเรียนในฝัน” ที่พึงปรารถนาควรมีลักษณะดังนี้

- 1) เชื่อมต่อหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปัจจุบันเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ใช้กระบวนการสอนต่างๆ ดังนั้นครูจึงควรจัดสภาพห้องให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
- 2) ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
- 3) มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียนเป็นอันมาก
- 4) สร้างเสริมความรู้ทุกด้าน โดยจัดอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมหรือหนังสืออ่านประกอบที่หน้าสนใจไว้ตามมุมห้อง เพื่อให้นักเรียนจะได้ค้นคว้าทำกิจกรรมความคิดอุปกรณ์รูปภาพและผลงานไว้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น มุมหนังสือ มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่างๆ มุมแสดงผลงานของนักเรียน เป็นต้น
- 5) เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม ห้องเรียนจะน่าอยู่ก็ตรงที่นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาด

น้ำผึ้งสีชมพู กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันนอกจากเป็นห้องเรียนที่สามารถส่งเสริมความรู้และสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนแล้ว ความตั้งใจและเอาใจใส่ของคุณครูก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนอยากให้มีในห้องเรียน เพื่อให้คนเรียนก็สนุกที่จะเรียน คนสอนก็สนุกที่จะสอนนักเรียน แบบนี้ความสุขก็สามารถหาได้โดยง่าย และมีความสุขด้วยกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะคุณครู นักเรียน หรือผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนในฝันของผู้เขียนต้องการสอนเด็กให้ลงมือทำมากกว่าการเสียเงินไปซื้ออุปกรณ์ใดๆ เพื่อกิจกรรมของโรงเรียน การสอนให้เด็กรู้จักทำสิ่งของใดๆ เองก็จะเป็นการสร้างความรู้ในชิ้นงานนั้น ๆ

ปริม pirimarj กล่าวว่า ห้องเรียนในฝันสำหรับผู้เขียน คือห้องเรียนแห่งโลกกว้างที่ใหญ่ทั้งหลายจะหามุมสงบให้ตัวเอง แล้วสำรวจเข้าไปให้ลึกภายในใจตนเอง ทำความรู้จักกับตนเอง ขัดเกลาให้ความเป็นพุทธในใจที่อาจมัวหมองเพราะผุ่นปกคลุมแปดเปื้อนให้แจ่มใสอีกครั้ง แล้วจึงนำเอาหัวใจนั้นแสดงออกมาให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่น แก่เด็ก ๆ และคนรุ่นหลังต่อไป

ครูอ้อย แซ่เฮ กล่าวว่า ลักษณะของห้องเรียนในฝันจะต้องมีนักเรียนเพียงห้องละ 22 คน มีครูประจำห้องเรียน ห้องละ 3 คน ครูคนแรกเป็นผู้จัดการ ครูคนที่ 2 เป็นผู้เตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ครูคนที่ 3 เป็นฝ่ายจัดการทั่วไป ห้องเรียนนั้นมีอุปกรณ์ครบครัน ทุกมุมตั้งแต่การเรียนรู้ ต้องมีกระดานทัชสกรีนที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สะดวกในการใช้ตลอดเวลา ห้องเรียนมีความเย็นสบายกับนักเรียนที่ไม่รู้สึกอึดอัด มีโต๊ะเก้าอี้ที่สามารถจัดแยก หรือต่อเติมตามประสบการณ์ที่เข้าเรียน มีอุปกรณ์ที่เสริมการเรียนของนักเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน รองรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน คุณครูทั้ง 3 คนอยู่ในห้องเรียนกับนักเรียนตลอดเวลา โดยไม่ต้องหยิบงานอื่นขึ้นมาทำ ให้มีหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน และทำงานในหน้าที่ของตนอย่างเห็นผลสัมฤทธิ์ ไม่ต้องไปจัดการเตรียมงานให้คนอื่น ที่ไม่ใช่คนเรียน ไม่ต้องไปปรับแก้ทำกับข้าว หรือออกไปข้างนอกเพื่อซื้อของมาจัดการงานโรงเรียน

อาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวก มีเจ้าหน้าที่จัดสรรมาให้อย่างครบครัน โดยที่ครูทั้ง 3 ท่านไม่ต้องเดินออกจากห้องทิ้งให้นักเรียนดูแลตนเอง มีผู้ยื่นที่เก็บอาหาร นม น้ำดื่ม เพียงพอสำหรับนักเรียนและครู มีผู้ยาสามัญที่จะบริการให้นักเรียนที่มีอาการป่วยเล็กน้อย จัดตั้งระบบดูแลนักเรียนอย่างปลอดภัย ไม่ปล่อยให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีบทบาทในห้องเรียนนี้ได้ มีเนื้อที่ให้นักเรียนได้ล้างมือล้างจาน ล้างช้อนส้อมของตนเอง รวมทั้งแปรงฟ้งล้างหน้าด้วย

นักเรียนได้มีโอกาสออกไปเรียนนอกสถานที่บ่อยอยู่เสมอตามเนื้อหา โครงการที่นักเรียนได้จัดทำชุมชน หรือสังคมารอบ โรงเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือ จัดการศึกษาโดยตรง จนทำให้พวกเขาารู้สึกว่าโรงเรียนเป็นของพวกเขาโดยแท้จริง

การมาเยี่ยมของผู้เยี่ยมชม ก็ต้องมีเป็นเวลากำหนดให้ชัดเจน เช่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่าปล่อยให้มาเยี่ยมกันทุกวัน จนนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน ครูไม่มีความสุขในการสอน คุณครูมีโอกาส สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกสบายในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนก็เช่นเดียวกัน มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า เป็นหน่วยเดียวกัน เช่นหมวก และกระเป๋า การเรียนที่นักเรียนได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เท่าเทียมกันในทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น ครูก็มีสวัสดิการที่ช่วยเหลือ ทั้งนี้ครูจะได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานได้เต็มที่ ไม่มีภารกิจย้ายที่นักเรียนไปกลางคัน

มุมมองที่แตกต่างของห้องเรียนในพื้นที่

ทวีศักดิ์ ภูชัย กล่าวว่า สถานภาพของบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมมีมุมมองของห้องเรียนในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

- 1) ห้องเรียนในพื้นที่ของรัฐบาลเป็นห้องเรียนที่มีความทันสมัย เพียงพร้อมไปด้วยครูที่มีความสามารถ นักเรียนที่โดดเด่น ผู้บริหารที่ทุ่มเท ชุมชนที่เพียงพร้อม
- 2) ห้องเรียนในพื้นที่ของผู้บริหาร โรงเรียนเป็นห้องเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ออกมาเล่นพ่นพ้านนอกห้อง ครูสอนได้ดีโดยดูจากผลคะแนน ONET NT PAT GAT สถิติเรียนต่อ และรางวัลต่างๆ มากมาย
- 3) ห้องเรียนในพื้นที่ของครูเป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนเรียบร้อย ตอบคำถาม ทำแบบฝึกได้ชัดเจน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ทำผลงานได้สุดยอด พาไปประกวดหรือแข่งที่ไหนก็ได้รางวัล
- 4) ห้องเรียนในพื้นที่ของแม่บ้าน/นักรการ เป็นห้องเรียนที่สะอาด นักเรียนให้ความเคารพ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 5) ห้องเรียนในพื้นที่ของผู้ปกครองเป็นห้องเรียนที่ทำให้ลูกเขาดีขึ้น ทำให้ลูกเขาไปต่อในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือที่ทำงานที่ดีๆ ได้

6) ห้องเรียนในฝันของนักเรียนเป็นห้องเรียนที่ครูต้องเข้าใจเขา ให้ความสำคัญแก่เขา ยอมรับเขา ให้กำลังใจเขา ช่วยเหลือเขาบ้างแต่ไม่ตามใจเขาตลอด ครูมีความยุติธรรม

ประเด็นก็คือ ห้องเรียนในฝันเกี่ยวข้องกับทุกคนที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า ฝัน ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หลายๆโครงการในฝันที่ทำไปกลับกลายเป็น “นรก” ของใครหลายๆ คนที่ต้องมาทำผลงานให้ประเมินผ่าน ช่วงไม่ยุติธรรมเลยกับการให้ความสำคัญโดยไม่ได้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาที่เป็น การสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกสิ่ง พร้อมเผชิญปัญหาทุกอย่างโดยไม่ท้อเื่อเพื่อต่อสู้อย่างไม่เลือกชั้น/วรรณะ

สะพานเชื่อมห้องเรียนในฝัน

JJ กล่าวว่า 3 ข เป็นสะพานเชื่อมห้องเรียนในฝัน ดังนี้

ข แรก คือ ข ชอบ ในสิ่งที่ยากจะเรียน ชอบในสิ่งที่เคยเรียน และ ชอบในสิ่งที่ยากจะรู้

ข ซัพ คือวิชาชีพ ที่เป็นอาชีพที่สุจริต วิชาที่เมื่อเขามาอยู่ในห้องเรียนในฝัน สร้างสรรค์ ไปสู่สิ่ง “ที่ ชอบ” ไม่ได้หลอก หรือ เชิญชวน ให้มาเรียน ในสิ่งที่ไม่ชอบดังนั้น กว่าจะเกิด ห้องเรียนในฝัน ต้องสานฝัน เรียนรู้ร่วมกันครู และ ศิษย์ ต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพราะ ทุกสิ่งทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงทุกขณะจิต ครู จะเป็น สะพานเชื่อมโยง ร้อยเรียง วิชาชอบ มาสู่วิชาชีพ ครู นี้ หมายถึง ครู ตั้งแต่ ระดับการศึกษาพื้นฐาน ต้อง เชื่อมโยงร้อยเรียงกับ ครู ในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยกระบวนการเครือข่ายการเรียนรู้ ของครู

ข ชีวิต เมื่อเราชอบ สามารถเรียนวิชาชีพ ได้อย่าง ครอบ ครอบ รู้ลึก และ รู้ที่จะเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เรียกว่า Learn How To Learn! พินิจที่จะเรียน เรียน และ เรียน

3ข ชอบ ซัพ ชีวิต ต้องมี ครูเพื่อศิษย์ เป็น สะพาน เชื่อมรอยต่อ ร้อยเรียงไม่ให้เกิด รอยต่อ ร่องที่ผุจากการไม่ดูแล ละเลย ครู เจ้าหน้าที่ ต้องเชื่อมเป็นสะพาน ทางเดินแห่ง ชีวิตที่มั่นคง

คุณมะเดื่อ กล่าวว่า สิ่งที่จะเชื่อมให้เกิดห้องเรียนในฝัน

1) หลักสูตร ต้องมาจากความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น และของตัวเด็ก ๆ เอง โดยแท้ และต้อง ใช้ได้จริง หลักสูตรต้องกำหนดให้สอนในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ ที่จะต้องนำไปใช้จริงในชีวิตจริง และ ต้องแข่งขันกับตนเอง ไม่ใช่แข่งขันกับคนอื่น ๆ เท่านั้น

2) หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ต้องมีการนำไปปฏิบัติจริง มากกว่าการเอาไว้ท่องจำและเอาไว้ทำข้อสอบ

3) ห้องเรียนไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะห้องสี่เหลี่ยมแต่ต้องอยู่ในทุกๆ สถานที่

4) บทเรียน ไม่ได้้อยู่เฉพาะในหนังสือ แต่อยู่ในทุกๆ สถานที่ที่เด็กๆ ได้พบเห็น เด็กๆ สามารถสร้าง บทเรียนได้ด้วยตนเอง

5) เน้นการ อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักสอนตัวเอง รู้จักฟังตนเองก่อนที่จะฟังผู้อื่น มีจิตสำนึกที่ดีมีเหตุผล สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

6) ยกเลิกการวัดคุณภาพและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยตัวเลข แต่วัดที่การกระทำและการแสดงออก

7) สื่อการเรียนการสอน ผสมผสานระหว่างสื่อที่อยู่รอบๆ ตัว และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8) เปลี่ยนความคิดและการสอนของครู โดยสอนเด็กให้คิดเป็นและทำเป็นอย่างจริงจัง ไม่ใช่ มุ่งสอนให้ทำข้อสอบ (o-net) ผ่านเกณฑ์ เท่านั้น

บุญยมาศ กล่าวว่า หลักสูตรในการสอนนักเรียนควรปรับให้สามารถนำความรู้ที่เด็กๆ ได้รับแล้วสามารถนำมาประยุกต์หรือปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งการนำหลักธรรมมาปรับใช้กับชีวิตของเด็กได้ สอนให้เด็กไทยมีทั้งการท่องจำ คิด วิเคราะห์ มีเหตุ มีผล รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีศีลธรรมประจำใจ มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ไม่คิดทุจริต คอร์รัปชั่น รู้จักเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

ภูฟ้า กล่าวว่า จะทำอย่างไร ? ให้ผู้เรียนเข้าถึงความเป็นจริงของชีวิต รู้ว่าชีวิตคืออะไร? เราเกิดมาทำไม? การรู้ความจริงโดยปรมาตม์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ Theory เป็นตัวอย่างของเครื่องมือ หรือนวัตกรรมใจ นวัตกรรมด้านในที่จะนำพาผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้ มีหัวใจแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง จะนำนวัตกรรมนี้เข้าสู่ด้านในของผู้คนได้อย่างไร ? Theory U ซึ่งเป็น key word ตัวต่อมานี้ เปรียบเสมือนสะพานที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริงที่จริงแท้โดยปรมาตม์ได้ เพราะที่มาของ Theory U นั้นถูกจุดประกายด้วยศาสตร์แห่งตะวันออก ปัจจุบันนี้คนไทย เชื่อมมันและเรียนรู้มันหนักไปที่ศาสตร์ตะวันตก ซึ่งเปรียบดั่งปุ๋ยเคมีที่ชัดเจนและเห็นผลเร็วกว่า ปุ๋ยชีวภาพ การจะปรับเปลี่ยนแนวคิดผู้คนที่หันมานับศาสนาตะวันออกนั้นต้องอาศัยสะพานที่เหมาะสม

ลมอโศก กล่าวว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน พบว่าเกิดจากปัจจัยหลัก 3 ประการคือ

1) สภาพห้องเรียน ห้องเรียนที่มีความเหมาะสมด้านสุขลักษณะ และมีความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ จะมีผลต่อการจัดการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน

2) ตัวครู บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว ความตั้งใจในการทำงาน และรูปแบบของการปกครองชั้นเรียนของครูจะมีผลโดยตรงต่อรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน

3) ตัวนักเรียน จำนวนนักเรียนที่พอเหมาะ ลักษณะของวัฒนธรรม ความเชื่อและการปฏิบัติที่แตกต่างกัน จะมีส่วนกำหนดลักษณะสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

คณาจารย์กล่าวว่า เทคนิคสามประสาน คือ

1) ประสานกับนักเรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเองในการที่จะทำอะไรให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนดี คืออย่างไรบ้าง

2) ประสานกับครูทุกคนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

3) ประสานผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและร่วมรับผิดชอบร่วมพัฒนา เมื่อใช้เทคนิคสามประสานแล้วก็ประเมินว่านักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจแล้วหรือยัง แล้วค่อยพัฒนาให้ทุกคนเป็นคนเก่งด้วยการส่งเสริมมวลประสบการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เป็นคนดี โดยจะยังใช้เทคนิคสามประสานเหมือนเดิม เมื่อนักเรียนทุกคนเป็นคนดี และยังมีความรู้ที่เราเรียกว่าเก่ง ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาชู้สาว ปัญหาการเรียน ก็จะมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ห้องเรียนก็จะมีแต่ความสุข ครูก็สุข นักเรียนก็สุข

ห้องเรียนในฝันของครอบครัวอาเซียน

ดร. อุทัย เอกสะพัง กล่าวว่า การจับมือกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations or ASEAN) ก่อเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวเดียวกันจะอบอุ่นถ้ามีห้องเรียนหนึ่งห้อง ที่เป็นห้องเรียนรู้ในครอบครัวของเราเอง ห้องเรียนภาษาในฝัน เรียนภาษาอะไรให้เป็นภาษาของครอบครัว

บทบาทผู้บริหารของห้องเรียนในฝัน

ครูอ้อย แซ่เฮ กล่าวว่า ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย ควรทำงานกันอย่างจริงจัง โดยไม่ใช่เพียงอ่านงาน และแจกงานให้ครูทำเท่านั้น พึงสำเหนียกอยู่เสมอว่า ครูทุกท่านมีหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเท่านั้น ส่วนงานอื่นๆ ที่เป็นการเสริม ควรจะเป็นงานฝ่ายบริหารที่ต้องทำด้วยตนเองให้มาก ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับครูผู้สอนทุกชั้นตอน ไม่มาสายและกลับบ้านเร็ว จัดการให้ทันสมัย รู้จักใช้ไอซีทีในการจัดการ เช่น ชี้อของ ไม่ต้องออกจากโรงเรียนใช้เวลาเป็นวัน เพียงแต่หาในอินเทอร์เน็ต และสั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม ที่จะต้องทดลอง ปฏิบัติการก็ให้ดำเนินการในโรงเรียนสาธิต ที่มีรูปแบบเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยไม่ยึดติดวัฒนธรรมเดิมๆ ที่ขายของเก่ากิน โดยไม่จัดการเรื่องใหม่ๆ กันเลย ลักษณะของโรงเรียนต้องเท่าเทียมกันในทุกเรื่อง และมีการสอดส่องดูแล อย่าได้แต่คิด เขียนโครงการ กระจายอำนาจ และไม่มีการติดตามผลกันอย่างจริงจัง

กล่าวได้ว่า ห้องเรียนในฝันคือ ห้องที่ทั้งครูและเด็กจัดการเรียนการสอนกันอย่างมีความสุข ได้ความรู้ และเกิดความรักในการเรียนการสอน ซึ่งห้องเรียนในฝันจะเกิดได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร คุณครู และความพร้อมของห้องเรียน บทเรียน สื่อการสอน และอุปกรณ์การเรียน ห้องเรียนในฝัน ไม่ว่าจะระดับชั้นไหน ต้องสามารถทำให้ผู้เรียนมีความสุข และรักที่จะเรียน เมื่อเรียนแล้วได้ความรู้ คู่ความดี มีคุณธรรม นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

รายการบันทึกทั้งหมดที่ได้คำสำคัญ “ห้องเรียนในฝัน”

post title: การบ้าน จดหมายจากแม็งถึงลูก
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/391505>
 author's name: จริยา ไชยรักษ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/phusupa>
 created date: 06 กันยายน 2553 09:43
 updated date: 15 ตุลาคม 2555 06:15
 received flowers: 4
 comments: 8
 hits: 495

post title: เขียนบันทึก "ห้องเรียนในฝัน" สู้รับ iPod touch รุ่นล่าสุด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504484>
 author's name: ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jantawan>
 created date: 04 ตุลาคม 2555 11:22
 updated date: 06 พฤศจิกายน 2555 14:01
 received flowers: 48
 comments: 24
 hits: 3306

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504498>
 author's name: ชัด บุญญา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chatboonya>
 created date: 04 ตุลาคม 2555 14:19
 updated date: 04 ตุลาคม 2555 18:18
 received flowers: 8
 comments: 5
 hits: 120

post title: "ห้องเรียนในฝัน"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504502>
 author's name: จริยา ไชยรักษ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/phusupa>
 created date: 04 ตุลาคม 2555 15:04
 updated date: 18 ตุลาคม 2555 02:46
 received flowers: 16
 comments: 7
 hits: 186

post title: ห้องเรียนในฝัน

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504534>
 author's name: krongkaew pongtong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/madaow>
 created date: 04 ตุลาคม 2555 20:02
 updated date: 05 ตุลาคม 2555 09:51
 received flowers: 14
 comments: 6
 hits: 137

post title: ๑๒๑. ห้องเรียนในฝันของ "ฟ้าคราม"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504549>
 author's name: นาง บุญยมาศ แสงเงิน
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/bussayamas2554>
 created date: 04 ตุลาคม 2555 22:09
 updated date: 22 ตุลาคม 2555 15:26
 received flowers: 8
 comments: 4
 hits: 153

post title: สีนหวานๆ ห้องเรียน..ของหนู
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504553>
 author's name: วารกรณ์ สักกะโต
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/waraporn29>
 created date: 04 ตุลาคม 2555 22:39
 updated date: 02 พฤศจิกายน 2555 09:12
 received flowers: 13
 comments: 6
 hits: 334

post title: โรงเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504557>
 author's name: พระครูอนุถาวรกิจ อากุสโร ชาติทน
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sudjaichakuton>
 created date: 04 ตุลาคม 2555 23:03
 updated date: 04 ตุลาคม 2555 23:03
 received flowers: 6
 comments: 0
 hits: 116

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504559>

author's name: นาย โสภณ เป็ยสนิท ตั้ง เป็ยสนิท
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/soponpearsanit>
 created date: 04 ตุลาคม 2555 23:22
 updated date: 13 ตุลาคม 2555 15:25
 received flowers: 26
 comments: 45
 hits: 318

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504586>
 author's name: จารุวรรณ ศีวรรกุล
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tuknarak>
 created date: 05 ตุลาคม 2555 10:49
 updated date: 05 ตุลาคม 2555 14:19
 received flowers: 16
 comments: 4
 hits: 113

post title: ห้องเรียนในฝัน สำคัญไฉน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504602>
 author's name: ชำนาญ เชื้อนแก้ว
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ckhuankaew>
 created date: 05 ตุลาคม 2555 13:24
 updated date: 12 ตุลาคม 2555 06:18
 received flowers: 13
 comments: 9
 hits: 161

post title: มีแผนที่จะชีวิตก็เดินทางได้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504606>
 author's name: Manee Mana
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/live-learn>
 created date: 05 ตุลาคม 2555 14:17
 updated date: 13 ตุลาคม 2555 18:48
 received flowers: 2
 comments: 0
 hits: 49

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504609>
 author's name: ดร. สุรเชต น้อยฤทธิ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/surachet>
 created date: 05 ตุลาคม 2555 14:50
 updated date: 08 ตุลาคม 2555 20:43
 received flowers: 10
 comments: 4

hits: 128
 post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504633>
 author's name: หทัย ปุ๊ โล่ห์ทวนชัย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nimmanrati>
 created date: 05 ตุลาคม 2555 17:01
 updated date: 05 ตุลาคม 2555 18:53
 received flowers: 4
 comments: 2
 hits: 76

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504766>
 author's name: นาย วิศรุต โลกเขา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/krurut81>
 created date: 07 ตุลาคม 2555 08:10
 updated date: 07 ตุลาคม 2555 08:10
 received flowers: 7
 comments: 0
 hits: 92

post title: น่าจะเป็นห้องแบบผู้นำเรียนนะ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504768>
 author's name: นาย เพชร พรหมสุตร์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pechps>
 created date: 07 ตุลาคม 2555 08:48
 updated date: 07 ตุลาคม 2555 10:20
 received flowers: 6
 comments: 2
 hits: 140

post title: ดินฯ ได้แล้ว (3-71)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504778>
 author's name: หงษ์รอก ผาโกโบ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanlapax>
 created date: 07 ตุลาคม 2555 10:35
 updated date: 13 ตุลาคม 2555 20:37
 received flowers: 22
 comments: 12
 hits: 218

post title: พัฒนากันไปพร้อมเทคโนโลยี
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504786>
 author's name: นินานันท์ นินานันท์

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/neenaanan>
 created date: 07 ตุลาคม 2555 12:00
 updated date: 09 ตุลาคม 2555 21:06
 received flowers: 6
 comments: 5
 hits: 196

post title: ความคิดเห็นต่อห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504791>
 author's name: คิ่งดา คิ่ง มัสการ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mussakarn>
 created date: 07 ตุลาคม 2555 12:57
 updated date: 07 ตุลาคม 2555 12:57
 received flowers: 5
 comments: 0
 hits: 116

post title: ก่อนจะถึงห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504803>
 author's name: Mr. Nuttwat Navamarat
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/km-by-kengz>
 created date: 07 ตุลาคม 2555 14:35
 updated date: 20 ตุลาคม 2555 11:43
 received flowers: 8
 comments: 3
 hits: 209

post title: ห้องเรียนที่ผมอยากได้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504805>
 author's name: ขจิต ฝอยทอง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/khajitfoythong>
 created date: 07 ตุลาคม 2555 15:31
 updated date: 05 พฤศจิกายน 2555 10:33
 received flowers: 41
 comments: 34
 hits: 459

post title: ห้องเรียนในฝัน ห้องเรียนสันติภาพ :-)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504854>
 author's name: รศ.ดร. พระมหา ธรรมา นิธิบุญยากร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/phramahahansa>
 created date: 08 ตุลาคม 2555 00:33
 updated date: 09 ตุลาคม 2555 13:44
 received flowers: 14
 comments: 8
 hits: 250

post title: เรียน....ในห้องที่ฝันได้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504861>
 author's name: Jen K.S.
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/jj_jenjira
 created date: 08 ตุลาคม 2555 03:44
 updated date: 09 ตุลาคม 2555 00:18
 received flowers: 6
 comments: 6
 hits: 436

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504864>
 author's name: นาง พันธุ์รา สุขสุธรรมวงศ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nadrda>
 created date: 08 ตุลาคม 2555 05:44
 updated date: 28 ตุลาคม 2555 17:16
 received flowers: 17
 comments: 8
 hits: 211

post title: ห้องเรียนธรรมชาติ บรรยากาศศศสไล
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504865>
 author's name: นาย วรเชษฐ คุรุเชษฐ โชกชัย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chokchai2494>
 created date: 08 ตุลาคม 2555 05:44
 updated date: 17 ตุลาคม 2555 15:10
 received flowers: 18
 comments: 12
 hits: 225

post title: เอาทำมันชอบอึ้ง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504889>
 author's name: อ่ำพร วุฒิจูโก
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/glueykai>
 created date: 08 ตุลาคม 2555 11:08
 updated date: 25 ตุลาคม 2555 13:13
 received flowers: 15
 comments: 11
 hits: 170

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504898>
 author's name: นาย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pisootj>

created date: 08 ตุลาคม 2555 12:07
 updated date: 09 ตุลาคม 2555 13:31
 received flowers: 7
 comments: 6
 hits: 140

post title: ห้องเรียนผู้ชีวิตพอเพียง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504901>
 author's name: นาง นงนัท สนธิสุวรรณ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts>
 created date: 08 ตุลาคม 2555 12:24
 updated date: 09 พฤศจิกายน 2555 15:20
 received flowers: 31
 comments: 20
 hits: 436

post title: ห้องเรียนสีขาว..ของชาวบ้านลาด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504932>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 08 ตุลาคม 2555 16:22
 updated date: 09 ตุลาคม 2555 12:40
 received flowers: 21
 comments: 10
 hits: 198

post title: ห้องเรียนในฝันคือโลกกว้าง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504936>
 author's name: Mr mn Phetnachak
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmintra>
 created date: 08 ตุลาคม 2555 17:18
 updated date: 09 ตุลาคม 2555 09:41
 received flowers: 8
 comments: 4
 hits: 117

post title: ฝัน..ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504956>
 author's name: พิชัย แจ่มจรัส
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pichaic>
 created date: 08 ตุลาคม 2555 19:27
 updated date: 11 ตุลาคม 2555 14:33
 received flowers: 15
 comments: 12
 hits: 159

post title: ห้องเรียนในฝันที่ไม่ไกลเกินจริง

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504961>
 author's name: นางสาว รุจิรา สุขใส
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/noktalay>
 created date: 08 ตุลาคม 2555 20:10
 updated date: 16 ตุลาคม 2555 11:34
 received flowers: 20
 comments: 11
 hits: 265

post title: ชีวิตในห้องเรียน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504978>
 author's name: Ms Rachawan Polsak
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/prachawan>
 created date: 08 ตุลาคม 2555 22:14
 updated date: 12 ตุลาคม 2555 22:58
 received flowers: 15
 comments: 7
 hits: 137

post title: บ้านเรียน..สมดุลชีวิต
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504980>
 author's name: วัชรชัย วิริยะสุทธีวงศ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/expertsystem>
 created date: 08 ตุลาคม 2555 22:22
 updated date: 19 ตุลาคม 2555 00:19
 received flowers: 35
 comments: 23
 hits: 279

post title: ตามหาห้องเรียนในฝัน... (ขณะคืน นี้นะ)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504987>
 author's name: รัตน์ลา เดิศวิชัย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/fine-day>
 created date: 09 ตุลาคม 2555 00:22
 updated date: 25 ตุลาคม 2555 23:41
 received flowers: 6
 comments: 2
 hits: 214

post title: ห้องเรียนในฝัน..งานด่วน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505000>
 author's name: นาย เพชร พรหมสุตร์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pechps>
 created date: 09 ตุลาคม 2555 08:41

updated date: 28 ตุลาคม 2555 07:35
 received flowers: 17
 comments: 6
 hits: 163

post title: เรื่องเล่าจากคณะพยาบาลศาสตร์
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505005>
 author's name: ศศ ทิพย์วรรณ นิลทยา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tippayawannil>
 created date: 09 ตุลาคม 2555 09:54
 updated date: 10 ตุลาคม 2555 08:56
 received flowers: 11
 comments: 5
 hits: 180

post title: "ห้องเรียนในฝัน...ที่ไม่ไกลเกินฝัน"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505010>
 author's name: ANUCHIT konkhaisad AUPAKAEO
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/konkhaisad>
 created date: 09 ตุลาคม 2555 10:31
 updated date: 09 ตุลาคม 2555 14:11
 received flowers: 10
 comments: 2
 hits: 182

post title: ห้องเรียนในฝัน โดยคุณสายลม
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505012>
 author's name: Sucinand Saensirimongol
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/miezaa>
 created date: 09 ตุลาคม 2555 10:44
 updated date: 12 ตุลาคม 2555 10:24
 received flowers: 17
 comments: 21
 hits: 204

post title: ห้องเรียนในฝัน...ของคุณแม่ (บันทึกครั้งแรก)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505022>
 author's name: Parinee Paladpokkrong
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/somwankwankhao>
 created date: 09 ตุลาคม 2555 11:51
 updated date: 11 ตุลาคม 2555 09:05
 received flowers: 12
 comments: 4
 hits: 157

post title: ห้องเรียนและ..นักเรียน ของหมอบเป็น

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505123>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 10 ตุลาคม 2555 14:18
 updated date: 11 ตุลาคม 2555 10:42
 received flowers: 17
 comments: 8
 hits: 193

post title: โรงเรียนของฉัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505139>
 author's name: นาย เสนอ ค้อย ถิ๋มมัน
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sanernana>
 created date: 10 ตุลาคม 2555 17:36
 updated date: 11 ตุลาคม 2555 10:26
 received flowers: 3
 comments: 1
 hits: 130

post title: มาเตรียมความพร้อมสร้าง "ห้องเรียนในฝัน"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505198>
 author's name: NIPHAPHAT KUNTHON
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/niphaphat>
 created date: 11 ตุลาคม 2555 10:07
 updated date: 11 ตุลาคม 2555 20:14
 received flowers: 8
 comments: 2
 hits: 115

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505207>
 author's name: นางสาว ฐาณิญา ทองประสาร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/bbon999>
 created date: 11 ตุลาคม 2555 11:26
 updated date: 11 ตุลาคม 2555 11:45
 received flowers: 3
 comments: 0
 hits: 109

post title: "ห้องเรียน คือ ชีวิตของเด็กและการทำงานของครู"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505209>
 author's name: สมชาย คุณชาย3 ชัยรินทร์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/khunchay3>
 created date: 11 ตุลาคม 2555 12:26

updated date: 18 ตุลาคม 2555 12:15
 received flowers: 6
 comments: 2
 hits: 138

post title: "ห้องหัวใจ"...ห้องเรียน...ธรรมชาติ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505226>
 author's name: สุธี ทองประกอบ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/yaitee>
 created date: 11 ตุลาคม 2555 15:09
 updated date: 14 ตุลาคม 2555 22:48
 received flowers: 19
 comments: 8
 hits: 188

post title: หมอเปิดไปสอนหนังสือ.. ท่านสาว.
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505228>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 11 ตุลาคม 2555 15:11
 updated date: 15 ตุลาคม 2555 21:39
 received flowers: 20
 comments: 24
 hits: 200

post title: ฤกษ์งาม...ยามดี.....พาเยี่ยม "กลุ่มฯ เกษตรกร" ครับ....
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505232>
 author's name: นาย บุญส่ง จอมดวง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/boonsong2523>
 created date: 11 ตุลาคม 2555 15:43
 updated date: 14 ตุลาคม 2555 15:28
 received flowers: 11
 comments: 14
 hits: 180

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505260>
 author's name: wantana - saisaard
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/saisaard>
 created date: 11 ตุลาคม 2555 19:09
 updated date: 16 ตุลาคม 2555 18:15
 received flowers: 14
 comments: 7
 hits: 208

post title: ลุยโคลน...ค่านา...พาสุขใจ

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505332>
 author's name: นาย บุญส่ง จอมดวง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/boonsong2523>
 created date: 12 ตุลาคม 2555 11:45
 updated date: 14 ตุลาคม 2555 20:29
 received flowers: 18
 comments: 13
 hits: 204

post title: ภูมิปัญญาชาวบ้าน..วิถีชีวิต..วิถีชาวบ้าน..คือ การเรียนรู้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505343>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 12 ตุลาคม 2555 13:34
 updated date: 13 ตุลาคม 2555 18:14
 received flowers: 14
 comments: 19
 hits: 218

post title: ห้องเรียนรู้ตนเอง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505443>
 author's name: ปริม ทัดบุปผา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pirimarj>
 created date: 13 ตุลาคม 2555 10:24
 updated date: 16 ตุลาคม 2555 13:21
 received flowers: 28
 comments: 37
 hits: 247

post title: JJ2012V10_6 เห็ดฯ แลกด้วยเลือด
 ห้องเรียนชีวิต
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505453>
 author's name: JJคนเดิม จิต จะ Learn
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uackku>
 created date: 13 ตุลาคม 2555 10:46
 updated date: 18 ตุลาคม 2555 13:01
 received flowers: 11
 comments: 15
 hits: 247

post title: ห้องเรียนในฝัน..แบบเต็ฯฯ ...
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505455>
 author's name: คุณ จำรัส จันทร์ทวีวัฒน์

author's profile:

<http://www.gotoknow.org/profiles/users/iamamin>
 created date: 13 ตุลาคม 2555 10:50
 updated date: 13 ตุลาคม 2555 10:50
 received flowers: 5
 comments: 0
 hits: 83

post title: "โหนด" ต้องมีมากกว่าข้อสอบและความรู้

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505459>
 author's name: ธนิศ สุวรรณเจริญ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tnitsu>
 created date: 13 ตุลาคม 2555 10:58
 updated date: 30 ตุลาคม 2555 15:07
 received flowers: 30
 comments: 38
 hits: 432

post title: ห้องเรียนในฝัน

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505461>
 author's name: นาย เกียรติกร เรือนน้อย
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/kriang_koog
 created date: 13 ตุลาคม 2555 11:03
 updated date: 29 ตุลาคม 2555 19:07
 received flowers: 4
 comments: 5
 hits: 161

post title: ฟันถึงห้องเรียน..?

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505491>
 author's name: คร. อุทัย เอกสะพัง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uthai1589>
 created date: 13 ตุลาคม 2555 14:24
 updated date: 13 ตุลาคม 2555 23:59
 received flowers: 6
 comments: 4
 hits: 115

post title: ห้องเรียนในฝัน ฟันที่อาจจะเป็นจริง

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505505>
 author's name: กฤษณา บุญชื่น
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/kritsyja>
 created date: 13 ตุลาคม 2555 17:35
 updated date: 13 ตุลาคม 2555 20:25
 received flowers: 3
 comments: 4
 hits: 118

post title: ก้าวเดินไปข้างหน้า...ด้วยกัน?

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505530>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 13 ตุลาคม 2555 23:05
 updated date: 16 ตุลาคม 2555 11:04
 received flowers: 12
 comments: 11
 hits: 144

post title: ห้องเรียนในฝัน (เมื่อฉันขึ้นประถมปลาย)

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505539>
 author's name: คุณ จำรัส จันทนาวิวัฒน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/iamamin>
 created date: 13 ตุลาคม 2555 23:37
 updated date: 16 ตุลาคม 2555 06:41
 received flowers: 4
 comments: 1
 hits: 107

post title: My Dream Classroom is Our Space

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505551>
 author's name: Mr Sunthorn SR Rathmanus
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/srl2zar>
 created date: 14 ตุลาคม 2555 04:08
 updated date: 15 ตุลาคม 2555 02:52
 received flowers: 11
 comments: 3
 hits: 300

post title: ห้องเรียนในฝัน (เมื่อก้าวสู่...มัธยม)

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505562>
 author's name: คุณ จำรัส จันทนาวิวัฒน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/iamamin>
 created date: 14 ตุลาคม 2555 08:59
 updated date: 16 ตุลาคม 2555 06:39
 received flowers: 4
 comments: 1
 hits: 140

post title: เพราะ.....เราเพื่อนกัน

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505571>

author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 14 ตุลาคม 2555 12:06
 updated date: 19 ตุลาคม 2555 12:26
 received flowers: 21
 comments: 21
 hits: 224

post title: ห้องเรียนในฝัน (ของใคร)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505613>
 author's name: นาย ทวีศักดิ์ ภู่อชัย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/influenzar>
 created date: 14 ตุลาคม 2555 16:46
 updated date: 14 ตุลาคม 2555 20:28
 received flowers: 11
 comments: 1
 hits: 113

post title: จดหมายจากพ่อ แม่ ถึงลูก เปรียบเสมือนห้องเรียนในฝันห้องหนึ่ง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505636>
 author's name: จริยา ไชยสารัทธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/phusupa>
 created date: 14 ตุลาคม 2555 21:20
 updated date: 17 ตุลาคม 2555 06:43
 received flowers: 16
 comments: 9
 hits: 191

post title: ห้องเรียนดูลูกใหม่ ไม่จำกัดสถานที่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505647>
 author's name: นาย เดชา เดชา โยธาภิรมย์
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/mr_dacha
 created date: 14 ตุลาคม 2555 22:32
 updated date: 17 ตุลาคม 2555 20:17
 received flowers: 14
 comments: 4
 hits: 131

post title: ห้องเรียนในฝัน (ผู้รู้จามจุรี...)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505678>
 author's name: คุณ จักรัส จันทนาวิวัฒน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/iamamin>
 created date: 15 ตุลาคม 2555 09:54
 updated date: 17 ตุลาคม 2555 05:21

received flowers: 12
 comments: 5
 hits: 134

post title: ขนมหไทย...อะไรเอ่ย??
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505739>
 author's name: นาย บุญส่ง จอมดวง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/boonsong2523>
 created date: 15 ตุลาคม 2555 14:35
 updated date: 17 ตุลาคม 2555 16:11
 received flowers: 15
 comments: 11
 hits: 201

post title: JJ2012V10_7 3๗ สะพานเชื่อมห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505749>
 author's name: JJคนเดิม จิต จะ Learn
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uackku>
 created date: 15 ตุลาคม 2555 15:55
 updated date: 16 ตุลาคม 2555 08:33
 received flowers: 15
 comments: 10
 hits: 243

post title: โรงเรียน...นอกโรงพยาบาล??
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505754>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 15 ตุลาคม 2555 16:48
 updated date: 17 ตุลาคม 2555 11:04
 received flowers: 18
 comments: 10
 hits: 183

post title: ใครคือผู้สอนความรู้ให้กับห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505794>
 author's name: Mr mn Phetnachak
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmintra>
 created date: 16 ตุลาคม 2555 10:02
 updated date: 17 ตุลาคม 2555 11:56
 received flowers: 0
 comments: 0
 hits: 54

post title: .ในธรรมชาติ..มี..ห้องเรียนรู้

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505844>
 author's name: สุธี ทองประกอบ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/yaitee>
 created date: 16 ตุลาคม 2555 15:52
 updated date: 18 ตุลาคม 2555 11:46
 received flowers: 35
 comments: 11
 hits: 205

post title: วิทยากรกระบวนการ "ห้องเรียนที่เลือกได้"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505845>
 author's name: จักรพันธ์ สักยพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chakkaphan>
 created date: 16 ตุลาคม 2555 15:52
 updated date: 18 ตุลาคม 2555 13:13
 received flowers: 5
 comments: 1
 hits: 159

post title: ห้องเรียนในชุมชน...คนพิการ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505848>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 16 ตุลาคม 2555 16:04
 updated date: 21 ตุลาคม 2555 21:32
 received flowers: 25
 comments: 17
 hits: 202

post title: "3G" : การตีฟ้าผนังห้องเรียนสู่โลกกว้างแห่งคน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505898>
 author's name: Mr mn Phetnachak
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmintra>
 created date: 17 ตุลาคม 2555 09:26
 updated date: 17 ตุลาคม 2555 14:23
 received flowers: 8
 comments: 2
 hits: 120

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505901>
 author's name: จำลอง สุวรรณเรือง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jamlong99>
 created date: 17 ตุลาคม 2555 10:14

updated date: 31 ตุลาคม 2555 16:59
 received flowers: 41
 comments: 44
 hits: 583

post title: ห้องเรียนในฝัน (เมื่อฉันคือผู้กำหนดวิถี..
 ห้องเรียน)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505940>
 author's name: คุณ จำรัส จันทนาวิวัฒน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/iamamin>
 created date: 17 ตุลาคม 2555 15:20
 updated date: 05 พฤศจิกายน 2555 15:44
 received flowers: 12
 comments: 10
 hits: 142

post title: 'ไม่อยากให้ห้องนี้' มีอยู่จริง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505961>
 author's name: สันติสุข สันติศาสนสุข
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/s-santy>
 created date: 17 ตุลาคม 2555 19:59
 updated date: 20 ตุลาคม 2555 21:21
 received flowers: 13
 comments: 18
 hits: 233

post title: ห้องเรียน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505974>
 author's name: Patama ปัทมา Gomutbutra โภภุมบุตร
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/gpatama>
 created date: 17 ตุลาคม 2555 21:19
 updated date: 27 ตุลาคม 2555 13:31
 received flowers: 28
 comments: 26
 hits: 257

post title: ห้องเรียนจำลอง : ปรึบความจำยอมเป็นห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506019>
 author's name: Mr mn Phetnachak
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmintra>
 created date: 18 ตุลาคม 2555 09:00
 updated date: 18 ตุลาคม 2555 09:13
 received flowers: 6
 comments: 1
 hits: 63

post title: ห้องเรียน...ของชุมชน?

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506045>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 18 ตุลาคม 2555 10:44
 updated date: 19 ตุลาคม 2555 18:36
 received flowers: 8
 comments: 7
 hits: 109

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506059>
 author's name: นาย ชัยรัช ปลิวมา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrplewma>
 created date: 18 ตุลาคม 2555 12:00
 updated date: 18 ตุลาคม 2555 20:51
 received flowers: 5
 comments: 1
 hits: 84

post title: ห้องเรียนที่เป็นจริงได้ ไม่ไกลเกินฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506067>
 author's name: นาย ณัฐพงษ์ ถาวรานนท์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nattabright>
 created date: 18 ตุลาคม 2555 13:01
 updated date: 20 ตุลาคม 2555 21:40
 received flowers: 7
 comments: 2
 hits: 99

post title: ฝันว่า...ห้องเรียนในฝันเป็นจริง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506070>
 author's name: แสงแห่งความดี แสงศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sangsri>
 created date: 18 ตุลาคม 2555 13:45
 updated date: 22 ตุลาคม 2555 13:17
 received flowers: 19
 comments: 10
 hits: 164

post title: 3 วัด กับ 1 เจ้าภาพ.....????
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506088>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3

created date: 18 ตุลาคม 2555 15:41
 updated date: 24 ตุลาคม 2555 00:05
 received flowers: 14
 comments: 11
 hits: 150

post title: .ในธรรมชาติ..นี้..ห้องเรียนรู้ (ต่อ)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506099>
 author's name: สุธี ทองประกอบ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/yaitee>
 created date: 18 ตุลาคม 2555 16:27
 updated date: 24 ตุลาคม 2555 00:02
 received flowers: 25
 comments: 13
 hits: 154

post title: ชีวิตนอกห้องเรียน....กับ..การเรียนรูู้ ??
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506128>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 18 ตุลาคม 2555 22:47
 updated date: 22 ตุลาคม 2555 09:41
 received flowers: 12
 comments: 14
 hits: 154

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506142>
 author's name: ## ครูณัฐยา # #
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tiya40>
 created date: 19 ตุลาคม 2555 01:52
 updated date: 24 ตุลาคม 2555 17:46
 received flowers: 11
 comments: 4
 hits: 122

post title: วิทยากรกระบวนการ "ห้องเรียนที่นักศึกษาทำกับมือ"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506172>
 author's name: จักรพันธ์ สักยพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chakkaphan>
 created date: 19 ตุลาคม 2555 11:07
 updated date: 20 ตุลาคม 2555 18:41
 received flowers: 4
 comments: 1
 hits: 85

post title: ขอสิ้นแบบเบลเบลล

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506187>
 author's name: นาง วราวัลย์ คำดี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/krumuy>
 created date: 19 ตุลาคม 2555 13:23
 updated date: 19 ตุลาคม 2555 14:16
 received flowers: 2
 comments: 1
 hits: 65

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506191>
 author's name: นาง อภินันท์ สีสันต์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/apinun>
 created date: 19 ตุลาคม 2555 13:36
 updated date: 19 ตุลาคม 2555 16:44
 received flowers: 4
 comments: 2
 hits: 77

post title: ห้องเรียนในฝันของผู้เขียน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506200>
 author's name: นาย ศราวุธ อยู่เกษม
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/nursing>
 created date: 19 ตุลาคม 2555 15:09
 updated date: 19 ตุลาคม 2555 15:09
 received flowers: 5
 comments: 0
 hits: 96

post title: พอ.ศ. ...หมอกระเป่าเขียว (2)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506210>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 19 ตุลาคม 2555 16:44
 updated date: 25 ตุลาคม 2555 15:13
 received flowers: 13
 comments: 14
 hits: 149

post title: ห้องเรียนเปลี่ยนชีวิต
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506215>
 author's name: สันติสุข สันติศาสนสุข
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/s-santy>
 created date: 19 ตุลาคม 2555 18:09

updated date: 24 ตุลาคม 2555 23:44
 received flowers: 16
 comments: 12
 hits: 249

post title: สั้นแบบห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506229>
 author's name: นาย ชัยรัช ปลิวมา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrplewma>
 created date: 19 ตุลาคม 2555 21:53
 updated date: 19 ตุลาคม 2555 21:53
 received flowers: 2
 comments: 0
 hits: 80

post title: เมื่อทันอยู่ในห้องเรียนในฝัน....
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506238>
 author's name: Mr. Nuttwat Navamarat
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/km-by-kengz>
 created date: 20 ตุลาคม 2555 00:22
 updated date: 31 ตุลาคม 2555 22:16
 received flowers: 11
 comments: 3
 hits: 144

post title: ICU ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506257>
 author's name: Mrs. supattra pooh uppanisakorn
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ssupattr>
 created date: 20 ตุลาคม 2555 09:15
 updated date: 22 ตุลาคม 2555 19:50
 received flowers: 5
 comments: 4
 hits: 116

post title: "ห้องเรียนในฝัน" คือห้องเรียน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506285>
 author's name: พระจตุรงค์ อาจารย์สุโก
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rong2550>
 created date: 20 ตุลาคม 2555 13:31
 updated date: 21 ตุลาคม 2555 15:27
 received flowers: 6
 comments: 3
 hits: 108

post title: สอนเก่ง สอนดี ครูเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติอะไร

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506289>
 author's name: ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jantawan>
 created date: 20 ตุลาคม 2555 14:20
 updated date: 25 ตุลาคม 2555 11:41
 received flowers: 29
 comments: 11
 hits: 398

post title: นักจัดกระบวนการ "ห้องเรียนนิทรรศการ"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506293>
 author's name: จักรพันธ์ สักยพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chakkaphan>
 created date: 20 ตุลาคม 2555 15:14
 updated date: 22 ตุลาคม 2555 13:09
 received flowers: 1
 comments: 2
 hits: 130

post title: ห้องเรียน...ที่..เปลี่ยนไป..?
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506298>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 20 ตุลาคม 2555 16:47
 updated date: 26 ตุลาคม 2555 22:47
 received flowers: 27
 comments: 25
 hits: 228

post title: .ในธรรมชาติ..มี..ห้องเรียนรู้ (จบ)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506413>
 author's name: สุธี ทองประกอบ
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/yaitee>
 created date: 21 ตุลาคม 2555 19:35
 updated date: 23 ตุลาคม 2555 14:22
 received flowers: 13
 comments: 8
 hits: 109

post title: Ba ห้องเรียนในฝันสำหรับนักเรียนรู้
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506416>
 author's name: pirachaya w.
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pirachaya>
 created date: 21 ตุลาคม 2555 20:00

updated date: 05 พฤศจิกายน 2555 14:44
 received flowers: 32
 comments: 17
 hits: 295

post title: ดำรง..หมอบีล..นักเรียน..รอยยิ้ม และ.. KPI ?
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506427>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 21 ตุลาคม 2555 21:59
 updated date: 25 ตุลาคม 2555 09:43
 received flowers: 16
 comments: 31
 hits: 175

post title: ยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506448>
 author's name: Mrs. supattra pooh uppanisakorn
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ssupattr>
 created date: 22 ตุลาคม 2555 05:17
 updated date: 22 ตุลาคม 2555 19:42
 received flowers: 7
 comments: 2
 hits: 146

post title: ห้องเรียนในฝัน...ของนักเรียนต่างชาติ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506467>
 author's name: แก้ว..อุบล จั๋งพานิช
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uboljuangpanich>
 created date: 22 ตุลาคม 2555 09:47
 updated date: 02 พฤศจิกายน 2555 05:19
 received flowers: 10
 comments: 9
 hits: 157

post title: นักจัดกระบวนการ "ห้องเรียน ทอล์กโชว์"
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506492>
 author's name: จักรพันธ์ สักยพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chakkaphan>
 created date: 22 ตุลาคม 2555 14:33
 updated date: 23 ตุลาคม 2555 15:13
 received flowers: 3
 comments: 2
 hits: 107

post title: ห้องเรียนในฝัน

post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506502>
 author's name: จักรพันธ์ สักขพันธ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/chakkaphan>
 created date: 22 ตุลาคม 2555 16:24
 updated date: 22 ตุลาคม 2555 16:43
 received flowers: 7
 comments: 1
 hits: 88

post title: กิน_ทอด_เส้น_เล่า...ของชาวบ้านลาด
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506509>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 22 ตุลาคม 2555 19:19
 updated date: 26 ตุลาคม 2555 15:53
 received flowers: 18
 comments: 19
 hits: 153

post title: ห้องเรียนคิดปีก
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506542>
 author's name: Ruchee Chalermsook Toom เถลิ้มสุข
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/rindaming>
 created date: 23 ตุลาคม 2555 15:00
 updated date: 26 ตุลาคม 2555 23:54
 received flowers: 21
 comments: 14
 hits: 146

post title: หมวก..ข้าวห่อใบบัว และ รอยยิ้ม?
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506555>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 23 ตุลาคม 2555 16:46
 updated date: 26 ตุลาคม 2555 22:43
 received flowers: 23
 comments: 32
 hits: 184

post title: โรงเรียนที่ฝันไว้...?
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506574>
 author's name: ดร. อุทัย เอกสะพัง

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uthai1589>
 created date: 23 ตุลาคม 2555 20:22
 updated date: 24 ตุลาคม 2555 14:50
 received flowers: 4
 comments: 4
 hits: 67

post title: โรงเรียนที่ฝันไว้..? (ตอนจบ)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506669>
 author's name: ดร. อุทัย เอกสะพัง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uthai1589>
 created date: 24 ตุลาคม 2555 14:42
 updated date: 24 ตุลาคม 2555 17:28
 received flowers: 5
 comments: 4
 hits: 63

post title: ห้องเรียนภาษาอังกฤษในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506676>
 author's name: นาย ชัยรัช ปลิวมา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrplewma>
 created date: 24 ตุลาคม 2555 15:51
 updated date: 24 ตุลาคม 2555 15:57
 received flowers: 5
 comments: 1
 hits: 87

post title: การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506688>
 author's name: นาย ทวีศักดิ์ ภู่อชัย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/influenzar>
 created date: 24 ตุลาคม 2555 17:43
 updated date: 25 ตุลาคม 2555 10:33
 received flowers: 3
 comments: 1
 hits: 101

post title: ร้านสะดวกซื้อสาขาแรกในโรงเรียน..ห้องเรียนในฝันของแม่
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506715>
 author's name: จริยา ไวศยารัตน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/phusupa>
 created date: 25 ตุลาคม 2555 04:20
 updated date: 26 ตุลาคม 2555 00:40
 received flowers: 6
 comments: 4

hits: 71

post title: ห้องเรียนบูรณาการในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506729>
 author's name: นาย ชัยรัช ปลิวมา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrplewma>
 created date: 25 ตุลาคม 2555 09:45
 updated date: 02 พฤศจิกายน 2555 15:00
 received flowers: 4
 comments: 0
 hits: 81

post title: ห้องเรียนคณิตศาสตร์ในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506753>
 author's name: นาย ชัยรัช ปลิวมา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrplewma>
 created date: 25 ตุลาคม 2555 12:48
 updated date: 26 ตุลาคม 2555 07:28
 received flowers: 0
 comments: 2
 hits: 102

post title: เเบบจกศึกษานานุกฎศิลป์ ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506765>
 author's name: นาย ชัยรัช ปลิวมา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrplewma>
 created date: 25 ตุลาคม 2555 14:21
 updated date: 25 ตุลาคม 2555 14:21
 received flowers: 4
 comments: 0
 hits: 70

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506779>
 author's name: วิภาวดี ต่อวงษ์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/somdejlib>
 created date: 25 ตุลาคม 2555 16:22
 updated date: 26 ตุลาคม 2555 07:04
 received flowers: 4
 comments: 1
 hits: 81

post title: สุวรรณครา...น่าสนใจ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506857>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat

author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 26 ตุลาคม 2555 14:07
 updated date: 29 ตุลาคม 2555 08:35
 received flowers: 13
 comments: 10
 hits: 122

post title: นักเรียนห้อง ป.5/2 กับการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506862>
 author's name: จำลอง สุวรรณเรือง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jamlong99>
 created date: 26 ตุลาคม 2555 14:49
 updated date: 27 ตุลาคม 2555 14:19
 received flowers: 7
 comments: 2
 hits: 78

post title: DJ.Black..น้องโอบอ..และ บ้าน (1)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506890>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 26 ตุลาคม 2555 21:28
 updated date: 28 ตุลาคม 2555 22:03
 received flowers: 17
 comments: 16
 hits: 122

post title: ฝันในห้องเรียน ...ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506900>
 author's name: รัตน์ดา เลิศวิชัย
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/fine-day>
 created date: 26 ตุลาคม 2555 23:02
 updated date: 27 ตุลาคม 2555 23:41
 received flowers: 4
 comments: 2
 hits: 80

post title: ห้องเรียนในฝัน VS ห้องเรียนในความเป็นจริง
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506911>
 author's name: นาย พันเทพ ภู่นอก
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/phanthep>
 created date: 27 ตุลาคม 2555 03:17
 updated date: 27 ตุลาคม 2555 16:18
 received flowers: 4

comments: 2
hits: 68

post title: ห้องเรียนในฝัน
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506929>
author's name: วราภรณ์ ดอกไฟ ธรรมชาติพิศกุล
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/thamtipsakul>
created date: 27 ตุลาคม 2555 10:18
updated date: 27 ตุลาคม 2555 19:03
received flowers: 9
comments: 8
hits: 77

post title: เด็กชายกล้า ป.5/2 โทรศัพท์ถึงนายท
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506942>
author's name: จำลอง สุวรรณเรือง
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jamlong99>
created date: 27 ตุลาคม 2555 14:58
updated date: 27 ตุลาคม 2555 14:58
received flowers: 8
comments: 0
hits: 71

post title: ห้องเรียนในฝันสำหรับครอบครัวอาเซียน..?
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506969>
author's name: ดร. อุทัย เอกสะพัง
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uthai1589>
created date: 27 ตุลาคม 2555 21:49
updated date: 28 ตุลาคม 2555 10:21
received flowers: 4
comments: 2
hits: 58

post title: โอปอ..หมอบเป็น และรอยยิ้ม (2)
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506971>
author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
created date: 27 ตุลาคม 2555 22:02
updated date: 29 ตุลาคม 2555 21:40
received flowers: 19
comments: 18
hits: 124

post title: ไปเยี่ยม Moon Orchid ที่ iHDC กัน
ใหม่
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506992>

author's name: จำลอง สุวรรณเรือง
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jamlong99>
created date: 28 ตุลาคม 2555 09:02
updated date: 28 ตุลาคม 2555 09:22
received flowers: 8
comments: 1
hits: 67

post title: ห้องเรียนในฝัน..ที่ไม่ใช่ฝันเพียง
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506994>
author's name: สิริพร กุ่ยกระโทก
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/skuikratoke>
created date: 28 ตุลาคม 2555 09:44
updated date: 29 ตุลาคม 2555 09:50
received flowers: 7
comments: 3
hits: 88

post title: นี่ละห้องเรียนในฝัน..?
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507001>
author's name: ดร. อุทัย เอกสะพัง
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/uthai1589>
created date: 28 ตุลาคม 2555 10:16
updated date: 28 ตุลาคม 2555 22:18
received flowers: 7
comments: 8
hits: 65

post title: ห้องเรียนในฝัน..ที่เป็นฝันเพียง
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507019>
author's name: สิริพร กุ่ยกระโทก
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/skuikratoke>
created date: 28 ตุลาคม 2555 14:37
updated date: 29 ตุลาคม 2555 12:00
received flowers: 9
comments: 5
hits: 93

post title: เด็กชายกล้าเป็นคาราบับ facebook
post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507029>
author's name: จำลอง สุวรรณเรือง
author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jamlong99>
created date: 28 ตุลาคม 2555 17:15
updated date: 28 ตุลาคม 2555 18:40
received flowers: 10
comments: 3

hits: 95

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507031>
 author's name: ศศ. ดร. สิริวิทย์ เศษะเจษฏารังมี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/sirtae>
 created date: 28 ตุลาคม 2555 17:42
 updated date: 02 พฤศจิกายน 2555 10:19
 received flowers: 15
 comments: 15
 hits: 117

post title: บทเรียน..นอกตำรา??
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507040>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 28 ตุลาคม 2555 21:40
 updated date: 01 พฤศจิกายน 2555 09:10
 received flowers: 18
 comments: 18
 hits: 121

post title: ห้องเรียนในฝันกับวันเก่า ๆ
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507047>
 author's name: นาย ชัยรัช ปลิวมา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrplewma>
 created date: 28 ตุลาคม 2555 22:29
 updated date: 28 ตุลาคม 2555 22:29
 received flowers: 6
 comments: 0
 hits: 62

post title: "หมอบเป็น" หมอเก่งจากลุงหมอบเทาตา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507078>
 author's name: จำลอง สุวรรณเรือง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jamlong99>
 created date: 29 ตุลาคม 2555 12:17
 updated date: 29 ตุลาคม 2555 12:17
 received flowers: 9
 comments: 0
 hits: 89

post title: โรงเรียน"คำซำหม่า"วิทยา
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507094>
 author's name: นาย บุญส่ง จอมดวง

author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/boonsong2523>
 created date: 29 ตุลาคม 2555 15:34
 updated date: 01 พฤศจิกายน 2555 13:43
 received flowers: 14
 comments: 11
 hits: 119

post title: การเดินทาง...ของชีวิต?
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507105>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 29 ตุลาคม 2555 16:54
 updated date: 01 พฤศจิกายน 2555 03:54
 received flowers: 21
 comments: 9
 hits: 125

post title: ความรู้..ความฝัน..ความจริง?
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507138>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 29 ตุลาคม 2555 23:56
 updated date: 02 พฤศจิกายน 2555 07:35
 received flowers: 14
 comments: 15
 hits: 110

post title: ห้องเรียนในฝันของคนไทย
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507139>
 author's name: ดร. RITTICHAJ KAMNAK
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/ganesh>
 created date: 30 ตุลาคม 2555 00:00
 updated date: 30 ตุลาคม 2555 00:19
 received flowers: 3
 comments: 1
 hits: 71

post title: ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507142>
 author's name: นางสาว สิริประห์ ฐา อายาสุขจิต
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/tanyon>
 created date: 30 ตุลาคม 2555 01:49
 updated date: 30 ตุลาคม 2555 11:05
 received flowers: 4
 comments: 1

hits: 68

post title: ทำให้คนไทยรักการอ่าน ทำอย่างไร
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507148>
 author's name: นาย เพชร พรหมสุศรี
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/pechps>
 created date: 30 ตุลาคม 2555 07:11
 updated date: 01 พฤศจิกายน 2555 11:06
 received flowers: 15
 comments: 11
 hits: 118

post title: ครูเพื่อศิษย์ห้องเรียนในฝัน : ศิษย์เก่าดีเด่น มอ.
 ขอ.
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507150>
 author's name:
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/adirek_reng
 created date: 30 ตุลาคม 2555 07:36
 updated date: 03 พฤศจิกายน 2555 00:11
 received flowers: 23
 comments: 15
 hits: 172

post title: ดั้นจากฝัน...พลังมีสุข
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507161>
 author's name: จำลอง สุวรรณเรือง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jamlong99>
 created date: 30 ตุลาคม 2555 11:13
 updated date: 30 ตุลาคม 2555 11:13
 received flowers: 9
 comments: 0
 hits: 89

post title: ห้องเรียน..ในชีวิตของ..หมอเป็น
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507212>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 31 ตุลาคม 2555 00:22
 updated date: 02 พฤศจิกายน 2555 07:19
 received flowers: 17
 comments: 12
 hits: 139

post title: ลุงทุย..และ..การเขียนยา (1)
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507254>

author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 31 ตุลาคม 2555 15:29
 updated date: 07 พฤศจิกายน 2555 16:16
 received flowers: 18
 comments: 12
 hits: 128

post title: บ้านนาทองจัดพิธีออกพรรษาแบบดั้งเดิม
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507270>
 author's name: จำลอง สุวรรณเรือง
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jamlong99>
 created date: 31 ตุลาคม 2555 17:19
 updated date: 01 พฤศจิกายน 2555 13:44
 received flowers: 7
 comments: 2
 hits: 66

post title: ห้องเรียนในฝันสร้างสรรค์เด็กดี
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507302>
 author's name: นาย ชัยรัช ปลิวมา
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/mrplewma>
 created date: 31 ตุลาคม 2555 22:18
 updated date: 01 พฤศจิกายน 2555 20:24
 received flowers: 8
 comments: 5
 hits: 90

post title: ลุงทุย..ท่านอ.ดร. ขจิต..รอยยิ้ม ??
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507409>
 author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
 author's profile:
http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
 created date: 01 พฤศจิกายน 2555 17:21
 updated date: 07 พฤศจิกายน 2555 16:20
 received flowers: 26
 comments: 29
 hits: 157

post title: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล iPod Touch จากกิจกรรมร่วมบันทึกเรื่อง ห้องเรียนในฝัน
 post link:
<http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507463>
 author's name: ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
 author's profile:
<http://www.gotoknow.org/profiles/users/jantawan>
 created date: 02 พฤศจิกายน 2555 15:05

updated date: 10 พฤศจิกายน 2555 18:35
received flowers: 34
comments: 21

hits: 461